



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 29 ตุลาคม 2560

เรื่อง	สื่อ
1. 'พระเทพฯ'พระราชทานถุยังชีพ ทรงห่วงผู้ประสบภัยชาวกะเหรี่ยงคอยาว17จว.	สยามรัฐ
2. ชงอีกชุดมาตรการกระตุ้นศก.ส่งท้ายปี	มติชน
3. 2พรรคจีปลดล็อกทวงสัญญาคสช.-อย่ายื้อถาวรบี'บี๋ตู'แก้ราคายาง	ข่าวสด
4. ผุด3โครงการงบแสนล้าน แก้อุทกภัย'เจ้าพระยาตอนล่าง'	เดลินิวส์
5. ชัยนาท-อ่างทองผวน้ำแก้มลิงระบาย12แห่งเริ่ม1พย. เร่งวางกระสอบทราย	ข่าวสด
6. พท.เร่งคสช.ปลดล็อก นิพิฎฐ์อัดตั้งลูมิชัย เป็นเลขาฯพ่ตัวเอง	เดลินิวส์
7. การเมือง-ศึกจัดร้องให้ปลดล็อกจัดประชุมพรรคได้ไม่กระทบต่อมั่นคง	ไทยรัฐ
8. ทุ่มแสนล้านดัน3โปรเจกแก่น้ำท่วมลุ่มเจ้าพระยา	กรุงเทพธุรกิจ



● วางกระสอบทราย... สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.ขอนแก่น บริเวณท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ยังคงมีระดับน้ำที่ท่วมสูง และขยายตัวเป็นวงกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่หมู่บ้านติดกับแม่น้ำพอง ที่บ้านบึงเนียมข้ามสะพานแม่น้ำชี ถนนสายขอนแก่น-กาฬสินธุ์ น้ำได้ไหลท่วมปิดจุดกลับรถช่วงคอสะพานแล้วและมวลน้ำได้ไหลท่วมพื้นที่หมู่บ้านวัด และโรงเรียนตลอดทั้งคืน ระดับน้ำสูงกว่า 50 ซม. เจ้าหน้าที่ต้องเร่งนำกระสอบทรายมาขวางกันเพื่อป้องกันน้ำทะลักล้นเขื่อน

‘พระเทพฯ’พระราชทานถุงยังชีพ

ทรงห่วงผู้ประสบภัย

ชาวกะเหรี่ยงคอยาว 17จว.ยังจม‘บาดาล’

“สมเด็จพระเทพฯ” พระราชทานถุงยังชีพครอบครัวกะเหรี่ยงแดง-กะเหรี่ยงคอยาวประสบภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลาก บ้านเรือนไร่นาได้รับความเสียหาย “บิ๊กตู่” สั่ง จนท.เร่งช่วยผู้ประสบภัยผลักดันน้ำออกโดยเร็ว ยันระดับน้ำคุมน้ำได้ ขณะที่ “มวลน้ำเขื่อนอุบลรัตน์” ยังคงขยายตัวเข้าท่วมพื้นที่ท้ายเขื่อนอย่างต่อเนื่อง วอน “ชาวบ้าน” อย่าทำลายแนวกระสอบทรายกันน้ำ “ปก.” เผย 17 จังหวัด ยังอ่วมจมบาดาล “ปชช.” กว่า 1 แสนครัวเรือนเดือดร้อน

เมื่อวันที่ 28 ต.ค.60 นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์อุทกภัย น้ำไหลหลาก และน้ำเอ่อล้นตลิ่งจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชัน และการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา ตั้ง

แต่วันที่ 10-28 ต.ค.60 ทำให้เกิดน้ำไหลหลาก และน้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ 23 จังหวัด รวม 78 อำเภอ 473 ตำบล 2,785 หมู่บ้าน 42 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 125,372 ครัวเรือน 325,212 คน ผู้เสียชีวิต 10 ราย ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ใน 17 จังหวัด รวม 60 อำเภอ 403 ตำบล 2,409 หมู่บ้าน 112,827 ครัวเรือน 296,318 คน อพยพ 20 ครัวเรือน แยกเป็น ลุ่มน้ำยม 1 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย ประชาชนได้รับผลกระทบ 92 ครัวเรือน 221 คน ผู้เสียชีวิต 1 ราย ลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำ่าน 1 จังหวัด ได้แก่ พิจิตรได้รับผลกระทบ 11,168 ครัวเรือน 27,920 คน ผู้เสียชีวิต 2 ราย

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 7 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ อุทัยธานี สิงห์บุรี ผู้เสียชีวิต 1 ราย ลพบุรี ผู้เสียชีวิต 1 ราย อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำท่าจีน 1 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท ลุ่มน้ำท่าจีน 1 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี ลุ่มน้ำชี 5 จังหวัด ได้แก่ หนองบัวลำภู ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ลุ่มน้ำมูล 1 จังหวัด ได้แก่

อุบลราชธานี

ทั้งนี้ ปก.ได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ โดยแจกจ่ายถุงยังชีพตามวงรอบอย่างต่อเนื่อง พร้อมประสานจังหวัดจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวตามแผนเผชิญเหตุ รวมถึงให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตระดมทรัพยากรและเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย ทั้งเดินที่ที่ปัก รถผลิตน้ำดื่ม รถไฟฟ้าสองล้อ รถบรรทุก รถสุขาเคลื่อนที่ เรือท้องแบน และเครื่องสูบน้ำสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตลอดจนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติม เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังสู่ลำน้ำสายหลัก ท้ายนี้ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

ด้าน พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่โดยได้รับรายงานว่าปริมาณน้ำเหนือที่นครสวรรค์มีแนวโน้มลดลง และก่อนที่น้ำจะไหลลงสู่เขื่อนเจ้าพระยาที่ จ.ชัยนาท เจ้าหน้าที่ได้ผันน้ำเข้าระบบชลประทานทั้ง 2 ผังแม่น้ำ ช่วยลดปริมาณน้ำและเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยยืนยันว่าไม่มีแผนที่จะเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาแต่อย่างใด ทั้งนี้ นายฯ แสดงความเป็นห่วงเรื่องการส่งต่อข้อมูลกันในโซเชียลมีเดีย โดยย้ำว่าแม้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะเพิ่มขึ้นและเอ่อล้นเข้าท่วมบางพื้นที่ใน จ.ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา รวม 14 จุด และน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาได้ไหลลงมาถึง

■ กสว

ต่อจากหน้า 1

จ.ปทุมธานี นนทบุรี และ กทม.แล้ว แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อให้เกิดน้ำท่วมใหญ่อย่างเป็นข่าว

“ปริมาณน้ำที่สถานีระบายน้ำ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา มีอัตราการไหลเฉลี่ย 2,826 ลบ.ม./วินาที ซึ่งยังต่ำกว่าความจุของลำน้ำบริเวณ กทม.และปริมณฑล ที่รับน้ำได้สูงสุด 3,500 ลบ.ม./วินาทีเช่นเดียวกับคลองรังสิตที่แม่จะต้องรับน้ำจากแม่น้ำป่าสัก แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมน้ำผ่านอาคารบังคับน้ำและสถานีสูบน้ำได้ จึงไม่ยากให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนก นอกจากนี้ ประชาชนต้องระมัดระวังการส่งต่อเอกสารราชการที่เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำด้วย เนื่องจากมักมีการตีความเนื้อหาที่ผิดพลาด ส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งๆ ที่จริงแล้วข้อความส่วนใหญ่ที่ปรากฏในเอกสารนั้นมุ่งเน้นการแจ้งเตือนให้ประชาชนรับทราบข่าวเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ล่วงหน้า และแนวทางการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยเป็นสำคัญ”

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวว่า นายฯ ยังได้กำชับไปยังหน่วยงานราชการว่า หากต้องสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลแก่ประชาชนจะต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและชัดเจน เช่น ระบุพิกัดพื้นที่ (อำเภอ ตำบล) ปริมาณน้ำ และข้อควรปฏิบัติที่ถูกต้องพร้อมทั้งขอให้พี่น้องประชาชนเข้าใจและปรับตัวอยู่กับภัยพิบัติโดยร่วมมือกับรัฐบาล เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตต่อไปได้อย่างแข็งแรงและร่วมแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในอนาคต สำหรับพื้นที่ประสบภัยในขณะนี้ กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ และจังหวัด

ได้เร่งระบายน้ำออก เพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุด โดยใช้เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำและเรือผลักดันน้ำขณะเดียวกันได้ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนแบบเฉพาะหน้า เช่น การอพยพและมอบถุงยังชีพและสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตอย่างต่อเนื่องตลอดจนเตรียมมอบเงินชดเชยความเสียหายแก่ประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ตามระเบียบของทางราชการต่อไป

ส่วน พล.อ.พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน.เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. ในฐานะ รอง ผอ.รมน.ได้ให้ กอ.รมน.จังหวัด บูรณาการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยและดำเนินการฟื้นฟูหลังน้ำลดได้เน้นย้ำทุกหน่วยให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยเป็นลำดับแรก ประสานงานกับทุกภาคส่วนในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงชี้แจง และสร้างความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนให้ทราบถึงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยของรัฐบาล

พล.อ.พีรวัชฌ์ กล่าวว่า เนื่องจากในขณะนี้ไม่มีข่าวสารที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริงเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำและการพยากรณ์อากาศ จึงขอให้พี่น้องประชาชนรับฟังข่าวสารอย่างมีสติ ขอให้รับฟังข้อมูลจากหน่วยงานราชการ เช่น กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ทุกหน่วยงานในพื้นที่มีได้นิ่งนอนใจในการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และหากสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน สามารถติดต่อสอบถาม

ถามได้จาก กอ.รมน.จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 1374

ด้าน นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดดูแลประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค.60 ถึงวันที่ 27 ต.ค.60 มีทีมแพทย์จำนวน 102 ทีมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และมีประชาชนเข้ารับบริการ รวม 8,906 ราย แบ่งเป็นการตรวจรักษา 4,317 ราย ให้บริการสุขภาพศึกษา 3,744 ราย และ เยี่ยมบ้าน 831 ราย

“กระทรวงสาธารณสุขยังมีความเป็นห่วงประชาชนที่เป็นโรคเรื้อรังประจำตัวและต้องกินยาต่อเนื่อง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคลมชัก หากมีปัญหา ยาใกล้หมด หรือยาสูญหาย หรือไม่สามารถเดินทางไปพบแพทย์ตามนัดได้ ขอให้แจ้งรับยาที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่หรือแจ้งที่อสม.หรือที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่อยู่ใกล้บ้าน และขอให้ติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินการเชิงรุกดูแลประชาชน โดยให้อสม.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นค้นหากลุ่มที่ต้องให้การดูแลเป็นพิเศษ 5 กลุ่ม ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ป่วยจิตเวช เพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยอย่างทันที่”

นายแพทย์โอภาสกล่าวเพิ่มเติมว่าการป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วม ขอความร่วมมือประชาชนอย่าทิ้งขยะ ทั้งเศษอาหาร รวมทั้งถ่ายอุจจาระลงในน้ำเพราะจะทำให้ น้ำสกปรก เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค และภายหลังจากเดินลุยน้ำขอให้รีบล้างเท้าอาบน้ำให้สะอาดทุกครั้ง

สวมเสื้อผ้าให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอ รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ดื่มสะอาด บรรจขวดหรือน้ำที่ดื่มสุกแล้ว ใช้ช้อนกลาง ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลังขับถ่าย และดูแลบ้านเรือนให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อป้องกันสัตว์มีพิษ เช่น ตะขาบ งู เข้าไปอาศัยหากเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถโทรแจ้งขอความช่วยเหลือหากเจ็บป่วยฉุกเฉินได้ที่หมายเลข 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง

วันเดียวกัน พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 กองกำลังนาเรศวร จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยฝ่ายปกครองอำเภอเมือง นายอมร ศรีตระกูล กำนันตำบลผาบ่อง นายชัยวัฒน์ สืบพงศ์เอื้อ กำนันตำบลปางหมู ได้นำถุงยังชีพพระราชทานจากสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปมอบให้กับราษฎรบ้านห้วยเสือเฒ่า ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 5 ครอบครัว และถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มจากกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 28 ครอบครัว หลังจากเกิดฝนตกหนักนานหลายชั่วโมง ทำให้ น้ำป่าจากภูเขาไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายทั้งหมด จำนวน 1 หลัง และบ้านเรือนเสียหายบางส่วนจำนวน 11 ราย นอกจากนี้พื้นที่การเกษตรนาข้าวยังได้รับความเสียหายอีก 20 ราย สัตว์เลี้ยง เช่น หมู ไก่ 2 ราย ราษฎรถูกน้ำป่าซัดไหลไปตามน้ำได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย จำนวน 2 ราย โดยเหตุเกิดในช่วงกลางดึกของคืนวันที่ 26 ต.ค.ที่ผ่านมา

“ด้วยความห่วงใยต่อราษฎร กองทัพภาคที่ 3 จึงได้มอบหมายให้ พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ฉก.ร.17 นำถุงยังชีพพระราชทานจาก สมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ และถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มจาก

กองทัพภาคที่ 3 มามอบให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากหมู่บ้านห้วยเสือเฒ่า ชนเผ่ากระเหรี่ยงแดง เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวกระเหรี่ยงคอยาวแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวเป็นจำนวนมาก น้ำป่าที่ไหลทะลักยังสร้างความเสียหายของถนน เหมือนฝายบางส่วนภายในหมู่บ้านถูกน้ำกัดเซาะรวมทั้งดินโคลนที่ไหลลงมาปิดทับถนนทางเข้าหมู่บ้านและต้นไม้ล้มขวางถนน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องและกำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้นำรถชุดตัดเข้ามาทำการเปิดถนนสามารถเดินทางเข้าออกได้เรียบร้อยแล้ว”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.ขอนแก่น โดยเฉพาะพื้นที่ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ยังคงมีระดับน้ำที่ท่วมสูงและขยายตัวเป็นวงกว้างมากขึ้น ซึ่งถึงแม้ว่าเขื่อนอุบลรัตน์จะมีการปรับลดการระบายน้ำลงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำลงโดยวันนี้คงระดับการระบายน้ำที่ 45 ล้าน ลบ.ม. แต่ปริมาณน้ำในแม่น้ำพองยังคงมีระดับที่สูงกว่าที่จะรับได้และไหลเอ่อท่วมพื้นที่ท้ายเขื่อนในเขต อ.น้ำพองและ อ.เมือง ทำให้ขณะนี้หลายหมู่บ้านยังคงประสบปัญหาน้ำท่วมขังและมีแนวโน้มที่จะขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้น ล่าสุดไหลเข้าท่วมพื้นที่หลายหมู่บ้านของเขต ต.บึงเนียม อ.เมือง โดยเฉพาะพื้นที่หมู่บ้านติดกับแม่น้ำพองที่ บ.บึงเนียม ชำมะพะพานแม่น้ำชี ถนนสายขอนแก่น-กาฬสินธุ์ ที่น้ำได้ไหลท่วมปิดจุดกลับรถช่วงคอสะพานแล้วและมวลน้ำได้ไหลท่วมพื้นที่หมู่บ้าน วัด และโรงเรียนตลอดทั้งคืน ระดับน้ำสูงกว่า 50 ซม. ขณะที่พื้นที่น้ำท่วมต่อเนื่องบนถนนสายขอนแก่น-โกทา ช่วงหน้า สภ.ย้อยศิลา ไปจนถึง ถ.เสียงเมืองสายขอนแก่น-กาฬสินธุ์ มีระดับน้ำท่วมที่ 30 ซม.รถยนต์

ลัญจกรไป-มาด้วยความยากลำบาก อีกทั้ง กระแสย่ำยังคงเขี้ยวกรากจากมวลน้ำ หนุนจากแม่น้ำพองที่ไหลเข้าในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า จากการวัดระดับน้ำใน เขื่อนอุบลรัตน์วันนี้อยู่ที่ 2,933 ของความ จุอ่าง โดยมีน้ำไหลลงความจุอ่างอยู่ที่ 39.65 ล้าน ลบ.ม. ขณะที่การปรับลด การระบายน้ำเพื่อรักษาสภาพของ เขื่อนและแก๊สไฮดรอกซิดในน้ำท่วมใน ขณะนี้นั้นมีการปรับลดลงให้เหลือที่ 45 ล้าน ลบ.ม.ต่อวันและให้คงการระบายน้ำ แบบนี้ต่อไปอย่างไม่มีกำหนด

“วันนี้สถานการณ์น้ำท่วมในเขตชุมชนเมือง โดยที่ อ.เมืองขอนแก่นน้ำทรง ตัวแต่ยังล้นตลิ่ง 0.30 เมตร ซึ่งกรมชลประทานรายงานว่าการแก้ไขสถานการณ์ และบริหารจัดการน้ำมีการปิดกั้นลำห้วย ใหญ่ เสร็จสิ้นแล้ว ขณะที่ทอลอด ตาม คลอง 2L-RMC ตั้งแต่บ้านหนองคำผ่าน ต.นาเพียง ต.สำราญ บ.ห้วยชัน ล้นสุดที่ บ้านบึงอีเฒ่า ต.ศิลา ยังมีทอลอดคลอง 4 แห่ง และคันคลอง 1 แห่ง ที่ชาวบ้าน ไม่ยอมให้ปิด, ทอลอดคลอง 3L-RMC จำนวน 14 แห่ง ปิดแล้ว 8 แห่ง ยังไม่สา มารถปิดได้ 6 แห่ง เพราะชาวบ้านไม่ ยอมให้ปิดต่อมามีชาวบ้านได้ร้องขอสรอบ ทราอยู่ที่ปิดทอลอดถนน จำนวน 5 แห่ง ซึ่งได้ดำเนินการปิดแล้ว 2 แห่ง อีก 3 แห่งชาวบ้านร้องขอสรอบทราออกและ ไม่ยอมให้ปิด รวมทอลอดที่ยังปิดไม่ได้ 9 แห่ง”

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น กล่าวต่อว่า ทอลอดถนนทางหลวงชนบท สาย 1027 จำนวน 3 แห่ง ไม่สามารถปิดได้ เนื่องจาก ชาวบ้านไม่ยอม ส่วนปริมาณน้ำที่ไหล เข้าท่วมพื้นที่เทศบาลสำราญ-ศิลา มี มวลน้ำประมาณ 71 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณ

น้ำผ่าน สะพานลำห้วยกุดกว้าง ต.ศิลา ไหลลงห้วยพระคือวัดได้ 5 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำ ลำห้วยพระคือ บริเวณวัดท่า ประทาย ก่อนถึงสถานีสูบน้ำ วัดได้ 7 ล้าน ลบ.ม.ปริมาณน้ำที่สถานีสูบน้ำห้วย พระคือ สูบออกลำน้ำพอง สู่แม่น้ำชี จำนวน 19 เครื่อง สูบได้ประมาณ 4.9 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งปริมาณน้ำที่ไหลเข้า มากกว่าที่ สูบออก ทำให้ระดับน้ำในลำห้วยพระคือ สูงขึ้น ชั่วโมงละ 1 ซม. อย่างไรก็ตาม การที่มวลน้ำไหลเข้าสู่เขตพื้นที่เมืองชั้น ในวันละ 7 ล้าน ลบ.ม.ทำให้มีการคงการ ระบายน้ำออกจากเมืองที่ประตูระบายน้ำ พระคือวันละ 5 ล้าน ลบ.ม.พร้อมทั้งเสริม แนวคันดินตลอดคลองช่องไขนก บ.บึง เนียม อีก 80 ซม. เพื่อจัดการจราจรของ น้ำให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ขณะที่ ดร.สมเกียรติ ประจำรัช อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย ดร.ทวี ศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประ ทานพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ตรวจสอบ สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จัง หวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมมอบถุงยังชีพและรับฟัง ความคิดเห็นเพื่อนำมาปรับแผนการรับ น้ำเข้าทุ่งให้ เหมาะสมในปีถัดไป

อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวถึง สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำ เจ้าพระยาด้วย ว่า จากนี้ไประดับน้ำในลุ่มเจ้าพระยา จะทรงตัวและลดระดับลงตามลำดับตาม สภาพภูมิประเทศของแต่ละพื้นที่ด้วยซึ่ง ที่ผ่านมามีทุ่งรับน้ำแต่ละแห่งทำหน้าที่ใน การหน่วงน้ำ ไม่ให้ไหลหลากลงสู่พื้นที่ ตอนล่างได้เกินกว่าแผนที่วางไว้ โดยทุ่ง บางระกำในจังหวัดพิษณุ โลกช่วยรับน้ำ ไว้จากแผนเดิม 400 ล้านลูกบาศก์เมตร (ล้าน ลบ.ม) เป็น 550 ล้าน ลบ.ม และทุ่ง รับน้ำ 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้ง 12 ทุ่งก็ เช่นเดียวกันได้รับน้ำ มากกว่าแผนที่กำ

หนด ทั้งนี้เป็นเพราะปริมาณน้ำฝนที่ตก หนักในพื้นที่ ร่วมกับปริมาณน้ำเหนือที่ ไหลลงมา ประกอบกับมีภาวะน้ำทะเล หนุน เป็นผลทำให้มีน้ำไหลเข้าทุ่งเพิ่ม ขึ้นซึ่งกรมชลประทานได้ ประสานกับจัง หวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งให้ประ ชาชนในพื้นที่ได้รับทราบแล้วอย่างเช่น ในพื้นที่ทุ่งผักไห่และทุ่งป่าโมกข์ช่วยรับ น้ำไว้ได้ประมาณ 300 ล้าน ลบ.ม มาก กว่าแผนถึง 100 ล้าน ลบ.ม เป็นผลทำ ให้มีน้ำท่วมพื้นที่ข้างเคียงเพิ่มขึ้นบ้างซึ่ง ทางนายกรัฐมนตรีสั่งการผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ติด ตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิด กรมชลประ ทานได้ประสานกับส่วนราชการสรุปแนว ทางและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการใช้ ทุ่งเป็นแหล่งรับน้ำในปีต่อไป

สำหรับการนำน้ำที่อยู่ในพื้นที่ตอน บนเหนือเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท รวมทั้งปริมาณน้ำที่เปิดรับเข้าเข้าไปเก็บ ไว้ในทุ่งรับน้ำต่างๆ นั้น กรมชลประทาน จะเริ่มบริหารจัดการโดยการทยอยล่ำ เลียงน้ำ ออกตามรอบเวรและความ เหมาะสมโดยคำนึงถึงพื้นที่นอกคันกั้นน้ำ สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยจะทยอยนำ น้ำออกจากทุ่งบางระกำในวันที่ 1 พ.ย นี้ และนับจากนี้อีก 1 สัปดาห์ก็ค่อยๆจัดการ น้ำ ออกจากทุ่ง 12 ทุ่งให้เหลือประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำ สำ หรับเตรียมแปลงด้วยและจะต้องดูแลจัด สรรน้ำให้เกษตรกรกลุ่มนี้มีน้ำเพียงพอ ตลอดฤดูกาลด้วย“ขอยืนยันว่าจะควบคุม ปริมาณน้ำจากพื้นที่ซึ่งเป็นทุ่งรับน้ำและ พื้นที่ตอนบนออกลงสู่ลำน้ำและออกสู่ทะเล ให้สอดคล้องเหมาะสมกับปริมาณน้ำ ในแม่น้ำ จังหะการขึ้นลงของน้ำทะเล และจะไม่มีการปล่อยน้ำรวดเดียวตามที่ เป็นข่าวในโลกโซเชียลอย่างแน่นอนทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสาร

เรื่องน้ำ และสภาพอากาศจากหน่วยงานของรัฐเท่านั้น และจากนี้ไประดับน้ำในพื้นที่ต่างๆ ก็จะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องและจะเข้าสู่ภาวะปกติภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อจากนี้ฝนจะเริ่มลงสู่พื้นที่ภาคใต้ซึ่งกรมชลประทานได้สั่งการให้ติดตามเผื่อระวังอย่างใกล้ชิดต่อไป” อธิบดีกรมชลประทานกล่าวในที่สุด

ด้าน นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ตามที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายให้กรมชลประทาน วางมาตรการในการเร่งระบายน้ำบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาและน้ำในทุ่งพื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาออกสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดนั้น

สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปัจจุบัน ปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานี C.2 อ.เมืองนครสวรรค์ ลดลงอย่างต่อเนื่อง เขื่อนวัดได้ 2,919 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำลดลงจากวานนี้(27 ต.ค. 60) 12 เซนติเมตร ส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ +17.35 เมตร(รทก.) ระดับน้ำลดลง 6 เซนติเมตร ปริมาณน้ำไหลผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ยังคงที่ในอัตรา 2,697 ลบ.ม./วินาที ทำให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนจนถึงบริเวณจ.อ่างทอง มีระดับน้ำทรงตัว ส่วนที่คลองโพงแพง ระดับน้ำลดลง 1 เซนติเมตร บ้านป้อม จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำลดลง 3 เซนติเมตร และบริเวณ อ.บางบาล ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 1 เซนติเมตร

จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น กรมชลประทาน ได้ปรับแผนการระบายน้ำโดยควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 2,700 ลบ.ม./วินาที พร้อมกับลดน้ำเข้าพื้นที่ฝั่งตะวันตก จาก 500 เหลือ 475 ลบ.ม./วินาที และจะลดลงตามลำดับ สำหรับในพื้นที่ฝั่งตะวันออก

เมื่อระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาลดต่ำลงอยู่ที่ระดับ +17.30 เมตร(รทก.) จะลดการรับน้ำเข้าระบบชลประทานจาก 270 เหลือ 245 ลบ.ม./วินาที และจะลดลงตามลำดับเช่นกัน จากนั้นเมื่อระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาลดลงอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เหนือเขื่อนแล้ว จะทยอยลดปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ลง ให้สมดุลกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าในลัดส่วนที่สอดคล้องกัน ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลดลงในระยะต่อไป

ในส่วนของการนำน้ำออกจากทุ่งพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งหมด ซึ่งปัจจุบัน(28 ต.ค. 60) มีปริมาณน้ำในทุ่งรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 1,418 ล้าน ลบ.ม. นั้น กรมชลประทานได้วางแผนทยอยระบายน้ำออกจากทุ่งทีละทุ่ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 60 - ต้นเดือน ม.ค. 61 โดยจะเริ่มตั้งแต่ทุ่งบางระกำก่อน ไหลลงมาถึงทุ่งสุดท้ายคือทุ่งโครงการโพธิ์พระยา เพื่อให้สอดคล้องกับการเพาะปลูกของเกษตรกรในพื้นที่ด้วย

สำหรับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 953 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 99 ของความจุอ่างฯ ระบายน้ำ วันละ 25 ล้าน ลบ.ม./วัน พร้อมกับควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนพระรามหก ในอัตรา 500 - 550 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทั้งนี้ จะรับน้ำส่วนหนึ่งเข้าระบบชลประทานฝั่งตะวันออกตอนล่างผ่านคลองระพีพัฒน์ ในอัตราเฉลี่ย 120 - 160 ลบ.ม./วินาที เพื่อแบ่งรับน้ำจากแม่น้ำป่าสักลงสู่คลองรังสิตก่อนที่จะระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำบางปะกง โดยจะควบคุมปริมาณน้ำให้อยู่ในคลองไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ริมคลองที่น้ำไหลผ่าน

ทั้งนี้กรมชลประทานได้เร่งระบาย

น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาให้ไหลลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุด โดยได้รับการสนับสนุนเรือผลักดันน้ำ 7 ลำ และเรือหลวงมารวิชัย 1 ลำ จากกองทัพเรือ ติดตั้งในบริเวณท้ายประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์จ.สมุทรปราการ ช่วยเร่งระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงที่น้ำลง นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้งเรือผลักดันน้ำอีก 14 เครื่อง ในบริเวณคลองระพีพัฒน์ไซฟ่อนพระธรรมราชา ไซฟ่อนพระอินทราชา คลองเปรมประชากร ประตูระบายน้ำคอกกระบือ ประตูระบายน้ำบางน้ำจืด และบริเวณท้ายท่อระบายน้ำบึงฝรั่ง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำลงสู่ทะเลให้เร็วขึ้น

ในส่วนของกลุ่มน้ำทำกินในช่วงวันที่ 27 ต.ค. - 5 พ.ย. 60 จะควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านประตูระบายน้ำโพธิ์พระยา ใน อัตราที่ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจ ริมฝั่งแม่น้ำทำกิน พร้อมกับรับน้ำเข้าทุ่งพื้นที่ลุ่มต่ำ ประกอบด้วยทุ่งเจ้าเจ็ด ทุ่งบางบาล ทุ่งบ้านแพน ทุ่งโพธิ์พระยา ทุ่งป่าโมก และทุ่งผักไห่ โดยจะสูบน้ำและเปิดระบายน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีนตอนล่างตามความเหมาะสม ทั้งนี้ได้ติดตั้งเรือผลักดันน้ำ 55 ลำ บริเวณ จ.สมุทรสาคร ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทัพเรือ และเครื่องผลักดันน้ำของกรมชลประทานอีก 53 เครื่อง ติดตั้งบริเวณ จ.นครปฐม เพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ฝั่งตะวันตกของลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีนให้ไหลลงสู่ทะเลโดยเร็วต่อไป

กรมชลประทาน ขอยืนยันว่า ไม่มีแผนที่จะเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาแต่อย่างใดพร้อมกันนี้ขอย้ำว่าปริมาณน้ำที่อยู่ในทุ่ง จะระบายลงแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนเป็นหลักหลังจากที่ได้ระบายน้ำในแม่น้ำทั้งสองที่รับมาจากพื้นที่ตอนบน ลงทะเลจนระดับน้ำอยู่ต่ำ

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 29 ตุลาคม 2560

ปีที่: 68

ฉบับที่: 23561

หน้า: 1 (ล่างขวา), 14

Col.Inch: 258.29

Ad Value: 219,546.50

PRValue (x3): 658,639.50

Clip: Black/White

หัวข้อข่าว: 'พระเทพฯ'พระราชทานถุงยังชีพ ทรงห่วงผู้ประสบภัยชาวกะเหรี่ยงคอยาว17จว.ยังจม'บาดาล'

กว่าตลิ่งแล้ว จึงจะเริ่มระบายหรือสูบน้ำ
ในทุ่งต่างๆ ลงสู่แม่น้ำผ่านระบบชลประ
ทานโดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่น้ำ
ไหลผ่าน หากประชาชนมีข้อสงสัยประ
การใด สามารถติดต่อสอบถามได้ทางสาย
ด่วนกรมชลประทาน หมายเลข 1460
ตลอด 24 ชั่วโมง

ชงอีกชุดมาตรการ กระตุ้นศก.ส่งท้ายปี 'คลัง'เตรียมสรุปมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจช่วงปลายปี(อ่านต่อหน้า 4)

ต่อจากหน้า 1

กระตุ้น ศก.

สศค.จ่อสรุปแผนกระตุ้นศก.

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม นายสุวิทย์ ไรจนวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สศค.อยู่ระหว่างพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีอยู่ ซึ่งมีหลายมาตรการคงต้องแล้วแต่ฝ่ายนโยบายว่าจะเลือกมาตรการใด คาดว่าจะมีความชัดเจนในช่วงสัปดาห์หน้า แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เนื่องจากต้องเสนอให้ผู้ใหญ่พิจารณาคัดเลือกก่อน ถ้าชัดเจนจะแถลงอีกครั้ง

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า ส่วนเรื่องการลดหย่อนภาษีซื้อบั้งและท่องเที่ยวขึ้น ขณะนี้ฝ่ายนโยบายยังไม่ได้สั่งการใดๆ มาที่กรมสรรพากร แต่คิดว่าปัจจุบันเศรษฐกิจยังขยายตัวต่อเนื่อง การส่งออกได้ดี ดังนั้นคงอาจไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการกระตุ้นเดิมๆ เช่น ลดหย่อนภาษีซื้อบั้งและท่องเที่ยวอีก เพราะการลดหย่อนดังกล่าวทำให้รัฐต้องสูญเสียรายได้จากการคืนภาษีกว่า 1 หมื่นล้านบาท

เอกชนประสานเสียงQ4ศก.ดีซัวร์

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า ทิศทางเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปีมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น และจากการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ได้ปรับประมาณอัตราขยายตัวเศรษฐกิจ (จีดีพี) ขึ้นเป็น 3.7% อย่างไรก็ตาม ความจำเป็นในการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนั้นขึ้นอยู่กับพิจารณาความเหมาะสมของภาครัฐว่าจะทำหรือไม่

นายประเสริฐ แต่ดูลยสาธิต นายกษมาคม อาคารชุดไทย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจพฤษา เรียลเอสเตท-พรีเมียม บริษัท พฤษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

กล่าวว่า การเปิดโครงการใหม่ในช่วง 2 เดือนที่เหลือ คาดว่าจะชะลอลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีการเปิดโครงการจำนวนมาก และชะลอลงจากช่วงไตรมาสที่ 3 ที่ผ่านมา เพราะผู้ประกอบการได้เร่งการเปิดโครงการไปก่อนหน้านี้ ประเมินว่าผู้ประกอบการจะเริ่มกลับมาทำการตลาดในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป ทั้งนี้ การเปิดโครงการที่ชะลอลงเพราะระยะเวลาการทำตลาดสั้นใกล้ช่วงปีใหม่ที่ประชาชนจะเริ่มหยุดและเข้าสู่ช่วงการเฉลิมฉลอง ดังนั้นการทำตลาดของผู้ประกอบการจะเน้นการขายสต็อกสินค้าคงค้างเป็นหลัก โดยการจัดโปรโมชั่นและส่วนลดต่างๆ ขณะที่พฤษาเอง นอกจากจะมีการขายสต็อกสินค้าคงค้างแล้ว ได้ปรับกลยุทธ์การเปิดโครงการใหม่เป็นการเปิดโครงการเบื้องต้น (ซอฟต์แวร์โอเพนนิ่ง) และนำโครงการเบื้องต้น ในส่วนของธุรกิจพรีเมียมจะเปิด 2 โครงการ มูลค่ากว่า 2,500 ล้านบาท ก่อนการเปิดโครงการอย่างเป็นทางการในช่วงต้นปี 2561 อีกครั้ง

"มาตรการตลาดอสังหาริมทรัพย์เชื่อว่ายังไม่มีความจำเป็น เพราะขณะนี้ตลาดกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ไม่ควรมีการกระตุ้นให้เกิดดีมานด์ล่วงหน้า เพราะการซื้อบ้านต้องวางแผนในระยะยาว สำหรับปีนี้ตลาดช่วง 9 เดือนที่ผ่านมาเติบโตกว่า 19% แต่ช่วงไตรมาสที่ 4 ตลาดอาจจะขยายตัวต่ำลงไปทำให้ทั้งปีเติบโตได้ราว 10% แต่ถือเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา" นายประเสริฐกล่าว

ข่าวสารเชื่อบีใหม่เที่ยวศึก

นายสง่า เรืองวัฒนกุล นายกษมาคม ผู้ประกอบธุรกิจถนนข่าวสาร กล่าวว่า ช่วงวันที่ 31 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันฮัลโลวีนจะไม่ได้มีการจัดงานกิจกรรม เพราะเป็นวันที่เพิ่งออกทุกข์ และถนนข่าวสารอยู่ใกล้กับบริเวณพระบรมมหาราชวัง ขณะที่ช่วงเทศกาลลอยกระทงปกติไม่ได้มีการจัดกิจกรรมอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ในช่วง

เทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2560 เข้าสู่ปีใหม่ 2561 ถนนข่าวสารจะจัดกิจกรรมเคาต์ดาวน์อีกครั้งหลังจากที่งดจัดในปีที่ผ่านมา โดยอยู่ระหว่างการหารือกับสมาชิกสมาคม รวมทั้งขอความสนับสนุนจากหน่วยงานที่สนใจทั้งภาครัฐและเอกชน เชื่อว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวจะกลับมาคึกคัก เพราะเป็นไฮซีซั่นประกอบกับที่ไอเคโอได้ปลดธงแดงออกจากประเทศไทยทำให้สายการบินโลว์คอสต์กลับมาเปิดเส้นทางบินได้ตามปกติ ซึ่งน่าจะมีการปรับด้านราคาในเส้นทางต่างๆ โดยเฉพาะเส้นทางระยะสั้นใน

เอเชีย รวมถึงเส้นทางยุโรป เพราะเป็นช่วงการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวยุโรป

อุตสาหกรรมเอสเอ็มอีโค้งสุดท้าย

รายงานข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรมแจ้งว่ากิจกรรมช่วงปลายปีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้เตรียมการไว้แล้ว แต่จะกำหนดตารางเวลาชัดเจนอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ได้เตรียมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงโค้งสุดท้ายของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยเน้นมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ให้สามารถเข้าถึงเงินทุนผ่านกองทุนประชารัฐรวม 38,000 ล้านบาท และมีสินเชื่อสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน 7,500 ล้านบาท มาตรการค้าประกันสินเชื่อของบริษัทสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) วงเงิน 81,000 ล้านบาท ในอัตรา 30% ซึ่งทางกระทรวงอุตฯพยายามเข้าไปปลดล็อกเงื่อนไขที่ยังติดปัญหา อาทิ ขั้นตอนการอนุมัติล่าช้า จึงได้ลดขั้นตอนให้มีความรวดเร็วขึ้น โดยนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประเมินว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยให้มีเงินหมุนเวียนเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงไตรมาส 4 ของปีนี้ (ตุลาคม-ธันวาคม 2560) จนถึงต้นปี 2561 ประมาณ 500,000-600,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) รวมทั้งมาตรการส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นให้นักลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศเข้ามาลงทุน ซึ่งจะเริ่มเห็นการลงทุนในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้า

คลังแจงยับจัดการบัญชีเงินฝาก

กรณีกระทรวงการคลังผลักดันร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน พ.ศ. และเปิดรับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์ www.fpo.go.th ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง กล่าวถึงสาเหตุการผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้ว่า เนื่องจากปัจจุบันประชาชนส่วนหนึ่งฝากเงินทิ้งไว้ที่สถาบันการเงิน โดยที่บัญชีเงินฝากดังกล่าวไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลานาน (Dormant Account) ซึ่งประชาชนอาจทราบหรือไม่ทราบก็ตาม ซึ่งในส่วนนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนดแนวทางการบริหารจัดการเงินฝากดังกล่าวออกเป็น 2 แนวทาง ประกอบด้วย 1.กรณีเงินฝากมียอดเงินฝากคงเหลือน้อยกว่า

ขั้นต่ำที่ธนาคารกำหนด ธนาคารสามารถเรียกเก็บค่าบริการรักษาบัญชีเงินฝากได้ หากมียอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากน้อยกว่าขั้นต่ำที่ธนาคารกำหนด ซึ่งส่วนใหญ่ธนาคารจะกำหนดยอดขั้นต่ำไว้ที่ 2,000 บาท และเก็บค่าบริการรักษาบัญชีเงินกระทั้งเงินในบัญชีหมดไป 2.กรณีบัญชีเงินฝากที่ไม่เคลื่อนไหวมียอดเงินฝากคงเหลือสูงกว่าขั้นต่ำที่ธนาคารกำหนด ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการรักษาบัญชีเงินฝากสำหรับเงินในส่วนนี้ได้ ซึ่งธนาคารสามารถแยกเงินในบัญชีนี้ออกเป็นบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว โดยต้องแจ้งยอดเงินฝากคงเหลือเป็นจดหมายลงทะเบียน หรือจดหมายรับรองให้ลูกค้าทราบ และหากลูกค้าหรือทายาทยังไม่ติดต่อกลับมายังธนาคารตามระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารจะแยกเงินในบัญชีนี้ออกเป็นบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว และที่ผ่านมามีการใช้จ่ายประโยชน์จากเงินในส่วนนี้ ผ่านการรับรู้อะไรในบัญชีดังกล่าวเป็นรายได้

(อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 4

กระตุ้น ศก.

ทำข้อมูลให้สืบค้นขอเงินคืน

แหล่งข่าวกล่าวว่า ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในระบบสถาบันการเงินที่รับฝากเงิน กระทรวงการคลังจึงได้ยกร่างกฎหมายดังกล่าวเพื่อให้อำนาจกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเกินกว่า 10 ปีขึ้นไปของประชาชนแทนสถาบันการเงิน และจัดทำระบบการค้นหาลงข้อมูลออนไลน์เพื่อสืบค้นเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหว เพื่อให้ประชาชนเจ้าของบัญชี หรือทายาทตามกฎหมาย สามารถสืบค้นและขอเงินต้นคืนได้ตลอดเวลา ผ่านการดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนด ทั้งนี้หากไม่มีการจัดทำระบบการค้นหาลงข้อมูลข้างต้นประชาชนอาจจะลืมหรือไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีเงินจำนวนดังกล่าวอยู่ หรือหากประชาชนต้องการสืบค้นเงินดังกล่าวก็จำเป็นต้องติดต่อสอบถามสถาบันการเงินเป็นรายๆ ไป

ชี้ตปท.ก็ทำแนวทางนี้

แหล่งข่าวกล่าวว่า ในต่างประเทศมีการดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวในลักษณะเดียวกัน เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ ไอร์แลนด์ ญี่ปุ่น มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น โดยส่วนใหญ่จะนำเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวมาบริหารจัดการเพื่อ

นำเงินส่วนหนึ่งไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ และกันเงินสำรองอีกส่วนหนึ่งไว้เพื่อคืนเงินแก่ประชาชนที่มาขอเรียกเงินคืน

แหล่งข่าวกล่าวว่า สำหรับร่าง พ.ร.บ.มี 4 หมวด รวม 13 มาตราสาระสำคัญคือกำหนดนิยาม ประเภทของเงินฝาก เงินบาทและเงินตราต่างประเทศในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ทั้งของบุคคล

ที่มีถิ่นฐานในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ไม่รวมถึงเงินฝากประจำทุกประเภท เงินฝากที่ประชาชนนำมาใช้เพื่อประกันหนี้กับสถาบันการเงินผู้รับฝาก เงินฝากที่ถูกยึดหรืออายัดซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินคดี สำหรับบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหว หมายถึงบัญชีที่ไม่มีการฝากถอนหรือโอน เป็นระยะเวลาเกินกว่า 10 ปี

แหล่งข่าวกล่าวว่า ภายใน 3 เดือนก่อนวันสิ้นปี สถาบันการเงินต้องตรวจสอบบัญชีเงินฝาก หากพบไม่เคลื่อนไหวตามกำหนดให้แจ้งให้เจ้าของบัญชี หรือทายาท เพื่อดำเนินการฝาก ถอน หรือโอนเงิน หรือปิดบัญชีภายในวันสิ้นปี หากไม่ดำเนินการในเวลาที่กำหนด ให้สถาบันการเงินปิดบัญชีนำส่งข้อมูลและเงินมายังกรมบัญชีกลาง ซึ่งกรมบัญชีกลางเปิดบัญชีเรียกว่า “บัญชีเพื่อการบริหารจัดการบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน” เพื่อรับโอนเงินดังกล่าวโดยเงินจะถูกนำไปรวมกับบัญชีเงินคงคลัง

แหล่งข่าวกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม หากมีการเรียกร้องเงินคืนจากผู้มีสิทธิ หรือทายาท ให้กรมบัญชีกลางตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและจำนวนเงินที่จะคืน โดยให้แจ้งสถาบันการเงินตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนของบุคคลนั้น ภายใน 15 วันทำการ นับแต่ได้รับคำขอ

“การบริหารจัดการบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน หากบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ถูกปิดบัญชีและนำเงินมารวมไว้ในบัญชีที่ดูแลโดยกรมบัญชีกลาง นำเข้าเป็นเงินคงคลัง เพื่อประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมไทย ซึ่งกฎหมายกำหนดให้รัฐบาลสามารถบริหารจัดการเงินดังกล่าวเพื่อเสริมสร้างแหล่งเงินเพิ่มเติมให้กับรัฐบาลในการใช้เพื่อประโยชน์แก่สาธารณะ ประเมินว่าเงินดังกล่าวมีระดับหมื่นล้านบาท” แหล่งข่าวกล่าว

คชก.ตั้งอนุกก.ทวงหนี้เกษตรกร

นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ซึ่งมีนายรัฐมนตรีเป็น

ประธาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เมื่อวันที่ 27 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้เห็นชอบตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการชำระหนี้กองทุนรวมฯ เพื่อให้ติดตามการชำระหนี้คืนจากเกษตรกร หลังจากที่หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นและมีการใช้งบประมาณจากกองทุนนี้ให้เกษตรกรกู้ยืมไปแล้ว โดยที่ประชุมได้หารือถึงสถานะการเงินของกองทุนฯ และพบว่ามียอดหนี้ที่ค้างชำระอยู่จำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการขององค์กรคลังสินค้า (อคลัง.) และหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังจากนั้นหน่วยงานเจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการเรียกเก็บหนี้ที่มีการค้างชำระจากเกษตรกร โดยมีคณะกรรมการดังกล่าวช่วยเร่งรัดและติดตาม

ตั้ง ‘สุทัศนีย์’ เป็นผจก.กองทุน

นายบุญฤทธิ์กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือถึงกรอบและข้อกำหนดในการใช้เงินกองทุนในระยะต่อไป รวมถึงได้ติดตามความคืบหน้าและความต่อเนื่องของงานจากช่วงที่ผ่านมา และแผนงานที่จะต้องทำกันต่อไปมีเรื่องอะไรบ้าง พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้แต่งตั้งนางสาวสุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นผู้จัดการกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรด้วย

กยท.ถกแก้ไชราคายางผันผวน

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 ตุลาคมที่ผ่านมา กยท.ได้ร่วมกับตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยาง ประชุมหารือแนวทางรับมือสถานการณ์ยางที่ผันผวน เร่งออกมาตรการแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคายาง โดยที่ประชุมได้เสนอให้ดำเนินการทั้งระบบตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง จนถึงปลายทาง เริ่มจากต้นทาง มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเรื่องการรับซื้อน้ำยางสดให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ในส่วนนี้มีสมาคมน้ำยางข้นไทยจะร่วมบูรณาการอย่างเต็มที่ นำโดยนายชัยพนธ์ เรืองอรุณวัฒน์ นายกสมาคมน้ำยางข้นไทย สนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งตลาดกลางน้ำยางข้นของ กยท. ขึ้นที่จ.สงขลาเป็นแห่งแรก และจะมีการขยายผลไปในพื้นที่อื่นๆ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ในส่วนของ กยท.จะเป็นตัวกลางการจับคู่หรือหาผู้ซื้อผู้ขายที่มีคุณภาพและสามารถขายได้ในราคาที่เป็นธรรม เพื่อให้เกิดความพอใจกับทั้งสองฝ่าย ซึ่งสมาคมน้ำยางข้นไทยจะรับข้อมูลไปประสานและชี้แจงกับสมาชิกของกลุ่มให้เข้าใจ เพื่อการขยาย

ผลความต้องการที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นมาตรการที่จะผลักดันให้เกิดเสถียรภาพของราคาน้ำมันยางสดในแต่ละพื้นที่ได้ต่อไป

นายธีรชัยกล่าวว่า ส่วนของมาตรการชั้นกลางทางนั้น จะใช้กลไกของตลาดกลางของ กยท. จำนวน 6 แห่ง ซึ่งขณะนี้ได้ทำการปรับปรุงการให้บริการเรื่องการพัฒนาระบบตลาดกลางให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งเร่งสร้างการรับรู้และเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้องที่เข้ามาใช้บริการ อาทิ การประกาศราคากลาง เป็นราคาที่มาจากการเฉลี่ยราคาจากตลาดหลักๆ ซึ่งจะทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายทราบราคาก่อนซื้อขาย ส่งผลต่อการตกลงซื้อขายในตลาดเอกชนอื่นๆ ได้ ดังนั้น การกำหนดกรอบราคาจะทำให้เกิดความ เป็นธรรมในการซื้อขาย และที่สำคัญจะส่งผลให้เกิดเสถียรภาพราคา แต่หากการซื้อขายไม่สามารถตกลงกันได้ด้วยระบบประมูลในกรอบของราคาได้ก็ยังคงมีเงื่อนไขของการตกลงราคา เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ซื้อผู้ขาย ฉะนั้น ตลาดกลางจึงเป็นศูนย์กลางที่จะอำนวยความสะดวกให้ทั้งผู้ซื้อผู้ขายให้ได้มาพบกันเพื่อเกิดการซื้อขายกันได้โดยจุดที่เป็นธรรมต่อกัน

ร่วมมือทล.แปรรูปยางพารา

นายธีรชัยกล่าวว่า นอกจากนี้ กยท.จะมีการลงนามความร่วมมือกับกรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพาราหลายๆ ชนิด เช่น การนำยางพาราไปแปรรูปเป็นหลักเขตกิโลเมตร ซึ่งในแต่ละปีมีความต้องการใช้มากกว่า 150,000 ตัน ประมาณการใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า 3,000,000 กิโลกรัมต่อครั้ง เป็นต้น ส่วนผลิตภัณฑ์อื่นๆ จะมีการนำงานวิจัยไปใช้และพัฒนาเพิ่มเติมอีกในอนาคต และนี่จะเป็นอีกหนึ่งมาตรการปลายทางที่ กยท.และหน่วยงานต่างๆ ของรัฐจะร่วมบูรณาการตามนโยบายการส่งเสริมใช้ยางในประเทศให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม

“มาตรการที่กล่าวถึงมาข้างต้น ที่ กยท.ได้ร่วมกับผู้แทนจากเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยางนั้น เรามีความพร้อมที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนไปทั้งสามแนวทาง ทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง” นายธีรชัยกล่าว

‘ถาวร’แนะทางแก้ราคายางตก

นายถาวร เสนเนียม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการพาณิชย์ (ปรบ.) โพสต์เฟซบุ๊กปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางจากราคายางตกต่ำ ว่า ขอเสนอสภาพปัญหาและวิธีการแก้ไขราคายางตกต่ำ คือ 1.สภาพปัญหาและข้อเท็จจริง

โดยช่วง 3 เดือนแรกของต้นปี 2560 ราคายางได้ปรับตัวสูงขึ้นน่าพอใจในระดับหนึ่ง แต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ไม่สามารถรักษาระดับราคาเอาไว้ได้เลย จนปัจจุบันถือว่าต่ำมาก เกษตรกรชาวสวนยางขายยางแผ่นดิบได้ที่ 40 บาท/กก.เท่านั้น ขณะที่ต้นทุนอยู่ที่ 60 บาท/กก. และกำลังจะถดถอยลงเรื่อยๆ จนเกษตรกรชาวสวนยางเดือดร้อน ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างน่าเป็นห่วง ขณะที่อุปสงค์อุปทานถือว่ายังปกติ และตามประมาณการของ IRSG (องค์การการศึกษาวิจัยระหว่างประเทศ) ระบุว่ายังมีปริมาณการใช้ยังสูงกว่าปริมาณการผลิตเสียด้วยซ้ำ

ขัดส่งออกล่วงหน้าตัวปัญหา

นายถาวรกล่าวว่า 2.สาเหตุของปัญหาที่ทำให้ราคายางตกต่ำลงได้ขนาดนี้ พอประมวลได้ดังนี้ 2.1 ปริมาณยางมีในสต็อกผู้ใช้สูง เนื่องจากช่วงต้นปีราคายางปรับขึ้นสูง มีผู้ส่งออกหลายรายไปขายยางในตลาดล่วงหน้า แล้วใช้วิธีส่งมอบยางจริงซึ่งอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมปีนี้ ทำให้ยางไม่ขาดแคลนผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องซื้อยางเข้าสต็อกในขณะนี้ 2.2 ผู้ประกอบการขายยางล่วงหน้าไว้ในปริมาณที่มากและราคาไม่สูง จึงต้องออกมาซื้อในราคาที่ไม่ให้สูงกว่าต้นทุนขาย

2.3 บริษัทร่วมทุนที่รัฐบาล โดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ดำเนินการกิจการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และขาดประสิทธิภาพ โดยการเข้าซื้อยางตลาดกลางของรัฐบาลทั้ง 6 ตลาด คือ สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ยะลา หนองคาย และบุรีรัมย์ จนทำให้ยางแผ่นรมควันที่ซื้อไว้เป็นหมื่นตันบางส่วนเกิดความเสียหายเนื่องจากไม่ได้ขนย้ายไปดำเนินการที่หีบห่อที่ถูกต้อง ทำให้ยางค้างอยู่ในตลาดกลางกินพื้นที่ของตลาด จนไม่สามารถดำเนินการเปิดตลาดได้ ทำให้เกษตรกรชาวสวนยางไม่สามารถนำยางมาขายได้และถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา 2.4 ความเอาใจใส่ของรัฐบาลไม่จริงจัง หวังพึ่งพาเพียงจากการดำเนินการของบริษัทร่วมทุนฯ และไม่เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของบริษัทผู้ร่วมทุน ซึ่งไม่ได้เต็มใจร่วมทุนตั้งแต่ต้น จึงวางแผนไม่ยอมรับยางเข้าบริษัท เพื่อจะได้ดักซื้อราคาต่ำ ขณะเดียวกันรัฐบาลไม่มีมาตรการอื่นๆ เพิ่มเติม ทำให้สถานการณ์ด้านราคายางแย่ลงไปเรื่อยๆ

แนะทบทวนบทบาท.ร่วมทุน

นายถาวรกล่าวว่า 3.แนวทางการแก้ไข ในฐานะผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเกษตรกรชาวสวนยางและชาวบ้านทั่วไป ได้รับทราบและเข้าใจปัญหาเหล่านี้มาโดยตลอด รู้สึกอึดอัดกับแนวทางการแก้ปัญหาของรัฐบาล และจะขอ

เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหให้กับรัฐบาล ดังนี้ 3.1 ทบทวนบทบาทหน้าที่และโครงสร้างองค์กรของบริษัทร่วมทุนเสียใหม่ เพื่อให้สนองตอบโจทย์ความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง 3.2 ควรนำผลการประชุมของบริษัทร่วมทุน 3 ประเทศ (สภาความร่วมมือด้านยางพาราระหว่างประเทศ มีสมาชิกประกอบด้วย ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย) ระดับรัฐมนตรีครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 มาเข้าสู่โหมดของการปฏิบัติ ในเรื่องการควบคุมการส่งออก และอื่นๆ

3.3 กองการยาง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ต้องสร้างบทบาทในฐานะผู้รับผิดชอบ พ.ร.บ.ควบคุมยาง ปี 2542 ออกมาควบคุมราคาส่งออกของพ่อค้าที่แข่งกันเสนอขายไปต่างประเทศในราคาต่ำๆ แล้วมากดราคาซื้อจากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางโดยอ้างราคาตลาดโลก 3.4 ควรขยายโครงการที่ช่วยดูดซับยางพาราออกจากตลาด ดังที่ดำเนินการกับสมาคมยางขึ้นไทยอยู่ขณะนี้ให้ครอบคลุมถึงยางแห้งด้วยเพราะล้าหลังปริมาณน้ำยางขึ้นมีเพียง 20% ของผลผลิตเท่านั้นคงไม่สามารถสร้างแรงกระตุ้นต่อตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพได้

จี‘บักดู’ขนนอตใช้ยางในปท.

นายถาวรกล่าวว่า 3.5 โครงการเพิ่มการใช้ยางพาราภายในประเทศไม่เป็นรูปธรรม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ควรลงมามั่นนอตหลายๆ รอบ และตั้งเป็นคณะทำงานติดตามรายงานผลความคืบหน้าตลอดเวลา เพราะเหตุที่ผ่านมามีแต่มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้หน่วยงานนำยางพาราไปใช้ แต่มีแต่มติอยู่ในกระดาษเท่านั้น หน่วยงานต่างๆ ไม่มีความจริงจังและจริงจังในการนำยางพาราไปใช้ ถ้านายกรัฐมนตรียังไม่ใช้สภาพบังคับลงโทษหน่วยงานที่เพิกเฉย ก็จะเป็นสภาพการอย่างนี้ตลอดไป จึงขอให้นายกฯใช้ความเด็ดขาดในการสั่งการไปยังหน่วยงานต่างๆ ให้นำยางพาราไปใช้อย่างจริงจัง โดยกำหนดเชิงปริมาณ จำนวนงบประมาณและกรอบเวลาที่ชัดเจน

2พรรคจีปลดล็อก

ทวงสัญญาคสช.-อย่ายื้อถาวรบี'บิกตู'แก้ราคาขาย

เพื่อไทย-ปชป.ทวงสัญญาคสช.ปลดล็อกพรรคการเมือง นักวิชาการร่วมเรียกร้อง 'ถาวร เสนเนียม' จี'บิกตู' □ อ่านต่อหน้า 11

● จีปลดล็อก □ ต่อจากหน้า 3

ใช้ความเด็ดขาดแก้ปัญหาราคาขาย สั่งเพิ่มปริมาณใช้ในประเทศ ด้านพท.เรียกร้องให้ช่วยขานาปลูกข้าวในปี โรงสียังไม่รับซื้อกรรมกรสรรหาไม่กังวล ยังไม่มีคนยื่นสมัคร 7 กกต.ชุดใหม่ ยังเปิดถึง 10 พ.ย. ยังไม่มีการหารือว่าจะทบทวนใคร ไอแอลวีเปิดข้อมูลถูก 'มีชัย' รับเงินเดือน 4.7 หมื่น ในตำแหน่งรองเลขาฯคสช.

นักวิชาการจีปลดล็อกพรรค

วันที่ 28 ต.ค. นายยุทธพร อิสรชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวถึงการปลดล็อกพรรคการเมืองหลังผ่านพระราชพิธีสำคัญว่า ในเมื่อ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองประกาศใช้แล้ว และกำลังร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. และ ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. รวมทั้งนายกฯ ได้ประกาศวันเลือกตั้งชัดเจนแล้ว ดังนั้นการปลดล็อกให้พรรคการเมืองสามารถทำกิจกรรมได้ จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้พรรคการเมืองเตรียมความพร้อมรับเลือกตั้ง ขณะเดียวกัน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงสรรหา กกต.ชุดใหม่ ผู้รับสมัครการเลือกตั้งและประชาชน ทั้ง 3 ส่วนนี้ต้องมีความพร้อมไปด้วยกัน เพื่อให้การเลือกตั้งมีประสิทธิภาพ

“คสช.ควรพิจารณาให้พรรคการเมืองสามารถทำกิจกรรมทางการเมืองได้บ้าง เช่น เปิดประชุมพรรค การคัดเลือกกรรมการบริหารพรรค เป็นต้น โดยไม่ต้องถึงขั้นให้มีการ

หาเสียง หรือการระดมมวลชน ขอแค่เพียงให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมได้บางอย่างก็พอ

เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญ กฎหมายและกติกาใหม่ พรรคการเมืองจึงจำเป็นต้องเรียนรู้กฎ กติกาเหล่านี้” นายยุทธพรกล่าว

พท.ขอให้ทำโดยเร็ว

นายอำนาจ กลังผา อดีต ส.ส.ลพบุรี พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการเตรียมพร้อมเดินทางทางการเมือง ว่า พรรคยังไม่มีการเตรียมตัวใดๆ ต้องรอให้คสช.ปลดล็อกให้สามารถทำกิจกรรมได้ เชื่อว่าเมื่อแล้วเสร็จพระราชพิธีสำคัญ คสช.จะเปิดให้ทำกิจกรรมทางการเมืองได้อย่างที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ เมื่อคสช.ปลดล็อกแล้ว พรรคเพื่อไทยจะมีประชุมเพื่อเตรียมการ เช่น เร่งสำรวจสมาชิก ซึ่งต้องให้ ส.ส.ในพื้นที่สำรวจและตรวจสอบรายชื่อสมาชิกของตัวเอง จากนั้นจะรวบรวมทุกพื้นที่เข้าด้วยกัน หากคสช.ปลดล็อกพรรคการเมืองในช่วงนี้ เชื่อว่าทุกพรรคยังสามารถเตรียมการได้ทันกรอบเวลา 90 วัน ตามที่พ.ร.บ.พรรคการเมืองกำหนด เรื่องการยื่นขึ้นสมาชิกพรรค จึงอยากให้คสช.ปลดล็อกโดยเร็ว เพื่อที่ประเทศไทยจะเดินทางไปสู่การเลือกตั้ง สร้างความปรองดองลดความขัดแย้ง และไม่มีประโยชน์ที่คสช.จะต้องหยุดทุกอย่างไว้เช่นนี้

ร.ท.หญิงสุมิสา เลิศภควัต อดีตรองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เมื่อเสร็จสิ้นพระราชพิธีแล้ว คสช.ควรเร่งปลดล็อกพรรคการเมืองให้เร็วที่สุด ไม่อย่างนั้นอาจส่งผลให้พรรคเก่า โดยเฉพาะพรรคเล็ก ถูกจับแพะพิวาล์จนไม่

สามารถส่งผู้สมัครลงแข่งขันในการเลือกตั้งที่อาจมีขึ้นตามโรดแมปได้ เพราะระดมทุนหาสมาชิกพรรค และจัดตั้งสาขาพรรคให้ครบตามจำนวนที่กำหนด ไม่ทัน 180 วัน เวลาเดินทางไปแล้วแต่การดำเนินการต่างๆตามกฎหมายกำหนดต้องผ่านที่ประชุมพรรคยังไม่ได้อาจทำสิ่งต่างๆ ไม่ทันตามกฎหมายกำหนดก็จะมีไม่มีสิทธิส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งได้ และอาจต้องยุบพรรคหรือตั้งพรรคใหม่ และไม่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาพรรคการเมือง คสช.จึงควรเร่งพิจารณาปลดล็อกบี'บิกตู'ปัญหาขานา

นายสมคิด เชื้อคง อดีต ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย คาดหวังว่าหลังจากนี้ คสช.ควรเปิดช่องให้หนักการเมืองทำกิจกรรมทางการเมืองได้เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดทุกอย่างไว้ชัดเจน อีกทั้งตัวพ.ร.บ.พรรคก็มีผลใช้บังคับแล้ว ก็ถือว่าคสช.จะดำเนินการเมื่อไร แต่อยากให้นำปลดล็อกนักการเมืองให้ทำกิจกรรมพรรคโดยเร็วที่สุด

นายสมคิดกล่าวว่า นอกจากนี้ ขอเรียกร้องอยากให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ดูแลเกษตรกรเพราะตั้งแต่เดือนพ.ย.นี้เป็นต้นไป ข้าวนาปีต้องเก็บเกี่ยวจนถึงปี 2561 รัฐบาลจะดูแลขานาอย่างไร ขณะนี้ข้าวนาปีที่ภาคอีสานกำลังทยอยออก โดยที่โรงสีบางแห่งยังไม่เปิดรับซื้อ จึงขอให้รัฐบาลเข้ามาดูแลเรื่องนี้โดยด่วน ที่ผ่านมายังไม่เห็นมาตรการการช่วยเหลือที่ชัดเจนของรัฐบาลว่าจะทำอย่างไร ตอนนี้อยากทราบปัญหาค่าครองชีพเพราะมีรายได้น้อย และทำให้เห็นผลแล้วว่ามาตรการบัตรคนจน ไม่ได้ช่วยเหลือชาวบ้านให้ถูกจุด

ปชป.เรียกร้องผ่อนคลายนโยบายบางส่วน

นายวิรัตน์ กัลยาศิริ หัวหน้าทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า จากที่รัชกาลที่ 9 ทรงสอนให้ทุกคนรักกันและให้ทำหน้าที่ด้วยความสุจริต ซื่อตรง ก็ขอให้พี่น้องชาวไทยตระหนักและน้อมนำมาปฏิบัติ ซึ่งหมายความว่าตั้งแต่รัฐบาล สมาชิก ส.ส. รวมถึงพรรคการเมืองและนักการเมืองทุกคน เพราะทุกคน

ทุกฝ่ายมีหน้าที่ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อจะ
ให้ประเทศเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่สมบูรณ์

นายวิรัตน์กล่าวว่า ดังนั้นทุกคนทุกฝ่ายจึง
ต้องร่วมมือกันที่จะทำให้การเข้าถึงระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข อย่างถูกต้องและมั่นคง ทุกคนทุกฝ่าย
จึงต้องตระหนักในหน้าที่ว่าจะทำอะไรให้
เข้าถึงระบอบประชาธิปไตย นักการเมืองต้อง
นึกถึงความสามัคคี โปร่งคอง ต้องไม่มีฝ่าย
หนึ่งฝ่ายใดคิดร้ายหรือคิดไม่ดีกับประเทศชาติ
และรัฐธรรมนูญ ผู้มีอำนาจก็ต้องพิจารณา
จังหวะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้พรรคการเมือง
ได้ทำกิจกรรมได้เท่าที่ไม่กระทบต่อความ
มั่นคง และไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง

กก.สรรหาไม่กังวล-สมัครกกต.

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช. ใน
ฐานะกรรมการสรรหา กกต. กล่าวถึงการเปิด
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเป็น
กกต.ชุดใหม่ ที่ยังไม่มีการเปิดสอบ
หรือยื่นเอกสารเพื่อเข้ารับการศึกษา หลัง
เปิดรับสมัครมาแล้ว ตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค.ที่ผ่านมา
เชื่อว่าไม่มีอะไรที่ต้องกังวล เพราะขณะนี้
ถือว่าเปิดรับสมัครมาเพียงครึ่งทางเท่านั้น
และการรับสมัครก็จะเปิดต่อไปจนถึงวันที่ 10
พ.ย. เข้าใจว่าบุคคลที่จะลงสมัครคงใช้เวลา
เตรียมตัว และรอพิจารณาบุคคลที่ยื่นเอกสาร
สมัครเข้ารับการศึกษา ว่าจะสู้ไหวหรือไม่

นายพรเพชรกล่าวว่า ส่วนกรณีที่ยังไม่มี
ผู้สมัครครบจำนวนตามที่ประกาศนั้น ไม่ขอ
สมมติเหตุการณ์ใดๆ ทั้งสิ้น ส่วนที่พ.ร.บ.ว่า
ด้วย กกต. ให้สิทธิกรรมการทบทวนหรือ
เลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเข้าเป็น กกต. ได้โดย
ไม่ต้องยื่นใบสมัครได้นั้น ขณะนี้ยังไม่
ประเด็นดังกล่าวถูกยกมาหรือในที่ประชุม
กรรมการสรรหา กกต. และหากจะดำเนินการ
อย่างไรก็ต้องเป็นมติร่วมกันของที่ประชุม

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. กล่าวว่า
ช่วงนี้เป็นช่วงพระราชพิธีสำคัญ จึงต้องให้
ผ่านช่วงนี้ไปก่อน และยังมีเวลาอีก 2 สัปดาห์
สุดท้าย จึงไม่มากนักอะไร เมื่อถามว่า มองว่า
ผู้ที่มาเป็น กกต.ชุดใหม่ควรเป็นอย่างไร
นายสมชัยกล่าวว่า ต้องมีคุณสมบัติครบตาม
ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกติกาที่
กำหนดไว้ และผู้ได้รับเลือกต้องเข้ามาทำ
หน้าที่ที่สำคัญของบ้านเมือง ต้องเสียสละและ

ต้องใช้ความสามารถ ประสบการณ์ที่มีเข้ามา
ทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์เที่ยง
ธรรม ซึ่งถือเป็นโจทย์ที่ยาก แต่ก็เชื่อว่าน่ามี
คนมาสมัคร จึงคิดว่าจะไม่มีปัญหา

จีนายกแก้ปัญหาทางพารา

นายถาวร เสนเนียม อธิบดีส.ส.สงขลา
พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า จากนั้นไปควรมี
หาวิธีแก้ไขปัญหาราคาขายคอกดำ ซึ่งเป็น
ปัญหาเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยาง
เพราะพบว่าความเอาใจใส่ของรัฐบาลไม่
จริงจังหวังพึ่งพาเพียงจากการดำเนินการของ
บริษัททั่วๆไป และไม่เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของ
บริษัทผู้มาร่วมทุนซึ่งไม่ได้เต็มใจมาตั้งแต่นั้น
จึงวางหมากเกมไม่ยอมรับขายเข้าบริษัท เพื่อ
จะได้ตัดตัดซื้อราคาต่ำและรัฐบาลไม่มีมาตรการ
อื่นๆ เพิ่มเติมทำให้สถานการณ์ด้านราคา
ยางแย่ลงไปเรื่อยๆ

นายถาวรกล่าวว่า ในฐานะที่ตนเป็นผู้อยู่
ใกล้ชิดกับเกษตรกรชาวสวนยางและเข้าใจ
ปัญหาเหล่านี้มาโดยตลอดรู้สึกอดอัดกับ
แนวทางการแก้ปัญหาทางพาราของรัฐบาล ขอ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาก็กับ
รัฐบาล ทบทวนบทบาทหน้าที่และโครงสร้าง
องค์กรของบริษัททั่วๆไปใหม่ให้สนองตอบ
ความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยาง
นอกจากนี้ กองการยาง กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ รพ.
เกษตรฯ ออกมาควบคุมราคาส่งออกของ
พอลิเอทที่แข่งขัน เสนอขายไปต่างประเทศในรา
กาต่ำๆ แล้วมากครราคาซื้อจากเกษตรกรชาวสวน
ยางโดยอ้างราคาตลาดโลก อย่างไรก็ตาม
โครงการเพิ่มการใช้ยางพาราภายในประเทศ
ไม่เป็นรูปธรรม

“นายกฯควรลงมาขึ้นนอดหลายๆ รอบ
และควรตั้งเป็นคณะทำงานติดตามรายงานผล
ความคืบหน้าตลอดเวลา ด้านนายกฯยังไม่
ลงโทษหน่วยงานที่เพิกเฉย ก็จะเป็นสภาพ
การณ์อย่างนี้ตลอดไป จึงขอให้นายกฯใช้ความ
เด็ดขาดในการสั่งการไปยังหน่วยงานต่างๆ ให้
นำยางพาราไปใช้อย่างจริงจัง โดยกำหนดเชิง
ปริมาณ จำนวนงบประมาณและกรอบเวลา”
นายถาวรกล่าว

ไอลอว์แถลงมีชัยรับงด.47,500 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการอินเทอร์เน็ต
เพื่อประชาชน (ไอลอว์) เผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับ
ประกาศแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในคสช. ใน

ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2560 โดย
ระบุว่าคำสั่งฉบับนี้ได้แต่งตั้งรองเลขาธิการ ที่
ปรึกษาและโฆษก ฯลฯ ประจำตัวของผู้ดำรง
ตำแหน่งต่างๆ ในคสช. จำนวน 34 คน เป็น
ทหารและตำรวจ 31 คน เป็นผู้หญิงเพียง 3 คน
สำหรับรายชื่อบุคคลที่น่าสนใจ เช่น พล.อ.ว.ลิต
โรจนภักดิ์ ปัจจุบันเป็นสมาชิก สนช. ได้รับ
แต่งตั้งเป็นรองเลขาธิการ พล.อ.อนุพงษ์
เผ่าจินดา รว.มหาดไทย นางมยุระ ช่วงโชติ
บุตรสาวนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรธ. เป็น
รองเลขาธิการ นายมีชัย ส่วน พ.อ.วินัย สุวารี
โฆษก ทบ. เป็น โฆษกประจำคสช.

ไอลอว์รายงานอีกว่า ประกาศ คสช.ที่
93/2557 กำหนดให้ตำแหน่งเหล่านี้มีเงินเดือน
ประจำด้วย โดยเทียบเคียงกับอัตราเงินเดือน
ของข้าราชการการเมือง เช่น ตำแหน่งรอง
เลขาธิการประจำผู้ดำรงตำแหน่งในคสช. เทียบ
เท่า รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
รับเงินเดือน 47,500 บาท ตำแหน่งที่ปรึกษา
ประจำตัวผู้ดำรงตำแหน่งในคสช. เทียบเท่า ที่
ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี รับเงินเดือน
40,000 บาท ตำแหน่ง โฆษกประจำคสช.
เทียบเท่า โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
รับเงินเดือน 40,000 บาท ตำแหน่งรองโฆษก
ประจำคสช. เทียบเท่า รองโฆษกประจำสำนัก
นายกรัฐมนตรี รับเงินเดือน 37,500 บาท
ตำแหน่ง ประจำคสช. เทียบเท่าประจำสำนัก
นายกรัฐมนตรี รับเงินเดือน 21,500 บาท

ปชป.จกอยู่ที่สำนัก

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้า
พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่าเรื่องการแต่งตั้ง
แบบนี้อยู่ที่จิตสำนึกของแต่ละคน ต้องคิดว่า
เป็นการแต่งตั้งเพื่อประโยชน์ของวงศาคณา
ญาติ หรือแต่งตั้งเพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการ แบบนี้มีลักษณะของผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ถ้าเลือกคนอื่นได้โดยมีความสามารถเท่า
กันก็ควรจะเลือก หรือให้อีกโอกาสคนอื่นมาทำ
หน้าที่ก่อน แล้วแต่สำนึกความรับผิดชอบ
เพราะในสมัยรัฐบาลที่มาจากเลือกตั้ง ก็มี
คนเอาลูกเอาหลานเข้ามาเหมือนกัน แต่มีการ
ตรวจสอบ ระยะเวลาหลังจากการเลือกตั้ง
ไม่มีใครกล้าแต่งตั้งจ้วงจ้วงว่านเครือของตัวเอง
แต่ในระบบที่มาจากพรรคอำนาจนั้น
ไม่มีการตรวจสอบ เขาก็ไม่กลัว ก็ตั้งไป ไม่รู้
จะพูดอย่างไร

“ถามว่าควรหรือไม่ควรดีกว่า ที่จริงไม่ควร

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/-

วันที่: อาทิตย์ 29 ตุลาคม 2560

ปีที่: 27

ฉบับที่: 9832

หน้า: 3(ล่างขวา), 11

Col.Inch: 115

Ad Value: 138,000

PRValue (x3): 414,000

Clip: Black/White

หัวข้อข่าว: 2พรรคจีปลดล็อกทวงสัญญาคสช.-อย่ายื้อถาวรบี'บีกรัฐ'แก้ราคาขาย

เพราะยุคนี้เป็นยุคการปฏิรูป เวลาเราหายใจ เขาก็บอกปฏิรูป หายใจออกยาวๆ เขาก็พูดเรื่องปฏิรูป แต่แบบนี้ เราหายใจเข้าลึกๆ เราแต่งตั้งถูก หายใจออกยาวๆ เราแต่งตั้งหลานแบบนี้จึงไม่น่าจะเป็นยุคของการปฏิรูป ผู้ที่เริ่มต้นการปฏิรูปบอกว่า ระบบการเมืองเมื่อ

ก่อนไม่ดีจึงต้องปฏิรูป ดังนั้นผู้นำการปฏิรูป ต้องทำตนเป็นตัวอย่าง เดี่ยวจะกลายเป็นว่าแม่ปูสอนลูกปูให้เดิน” นายนิพิฐฐ์กล่าว

เชื่อกสช.ผ่อนคลายเป็นบางส่วน

นายนิพิฐฐ์กล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมืองหลังจากนี้ว่า คิดว่าคสช.คงจะปล่อยให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมได้ในบางเรื่องแต่คงไม่ปล่อยให้หมด เช่น การประชุมพรรค แก๊วไขข้อบังคับพรรคต่างๆ เขาคงเปิดโอกาสให้ทำได้ แต่เรื่องการทำกิจกรรมทางการเมืองอื่นๆ คิดว่าเขาคงไม่เปิดให้ 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะพล.อ.ประวิตร ว่างษ์สุวรรณ รองนายกฯ และรมว.กลาโหม บอกว่ากฎหมายยังออกไม่หมดก็ยังไม่ปลดล็อกให้

ส่วนกรณีจะมีเลือกตั้งในปลายปี 61 จริงหรือไม่ นายนิพิฐฐ์กล่าวว่า เราต้องเชื่อพล.อ.ประยุทธ์ เป็นหลัก ไว้ก่อน เพราะถ้าตลาดเคลื่อนไปจากนั้นนายกฯต้องเป็นผู้อธิบาย

ผุด3โครงการ งบแสนล้าน

แก้อุทกภัย'เจ้าพระยาตอนล่าง' ชลประทานน้ำ3ทุ่งแก้มลิงลงทะเล

“บักฉัตร” เร่งเสนอแผนแก้อุทกภัย
เจ้าพระยาตอนล่างผุด 3 โครงการยักษ์
งบกว่าแสนล้านบาท แก้ปัญหาน้ำท่วม
เมืองกรุงเก่า ด้านกรม ♦ อ่านต่อหน้า 9

งบแสนล้าน □ ต่อจากหน้า 3

ชลประทานดีเดย์ 1 พ.ย. ระบายน้ำหลากเกือบ 2 พันล้านลบ.ม. ออกจาก 13 ทุ่งแก้มลิงลงทะเล ระบายไม่เกิน 30 วัน เข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งหมดยังไม่กระทบกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ขณะอีกหลายจังหวัดน้ำยังเอ่อท่วมได้รับความเดือดร้อน

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยกรณีชาวบ้าน อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ไม่พอใจกรมชลประทาน ระบายน้ำจากแก้มลิงทุ่งเจ้าเจ็ด ไปท่วมพื้นที่ อ.ลาดบัวหลวง ว่าเป็นแผนการลำเลียงโรยน้ำ หลากจากทุ่งต่าง ๆ ผ่านไปทุ่งพระยาบรรลือ อ.ลาดบัวหลวง เพื่อสูบลบแม่น้ำท่าจีน ออกทะเล ซึ่งต้องไปเส้นทางนี้เพื่อไม่ให้ล้นท่วมเส้นทางสัญจรสายหลัก โดยยืนยันว่าน้ำหลากในทุ่งจะกลับสู่ภาวะปกติทั้งหมดในช่วงต้นเดือน ม.ค. ปี 61

“ปีหน้าจะใช้การบริหารน้ำหลากน้ำเข้าทุ่งเช่นเดียวกับปีนี้ทั้งตอนเหนือและล่าง จ.นครสวรรค์ ซึ่งในปีที่กรมชลฯ ได้ทำความเข้าใจมาตลอดก่อนที่จะน้ำเข้าทุ่ง 3-4 เดือนล่วงหน้า มีการทำประชาคม สร้างการรับรู้กำหนดเวลาน้ำเข้า-ออก ไร่แล้วทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัดได้รับทราบมาต่อเนื่อง สำหรับโครงการผันน้ำขุดคลองสายใหม่โครงการคลองบางบาล-

บางไทร ระยะทาง 20 กว่ากม. อัตราระบายน้ำ 1.2 พัน ลบ.ม.ต่อวินาที เป็นการแก้ไขปัญหาคอขวดของแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ทำให้ล้นไปท่วมบริเวณ อ.บางบาล อ.เสนา อ.ป่าโมก เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ต้นฤดูฝน โดยที่ประชุมคณะกรรมการเห็นชอบเร่งเสนอโครงการนี้เข้าสู่คณะกรรมการนโยบายทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) เพื่อนำเข้ากรม. ตัดสินใจภายในเดือน พ.ย.นี้ จะใช้เวลาก่อสร้าง 2-3 ปี วงเงินกว่า 1 หมื่นล้านบาท หากได้สร้างจริงจะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำท่วมซ้ำซากของ จ.พระนครศรีอยุธยา จ.อ่างทอง จะแก้ได้โดยแต่พอเวลาจะทำโครงการ กลับถูกกนช.ในพื้นที่คัดค้านซึ่งกรมชลฯก็พยายามเดินหมากสร้างการมีส่วนร่วมต่อไป” นายทองเปลวกล่าว

รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ได้วางแผนการระบายน้ำหลาก เกือบ 2 พันล้านลบ.ม.ออกจาก 13 ทุ่งแก้มลิงไว้แล้ว โดยแบ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าพระยาตอนบน ทุ่งบางระกำ จ.พิษณุโลก-สุโขทัย มีปริมาณน้ำกักไว้ 500 ล้าน ลบ.ม. เส้นทางระบายลงแม่น้ำยม-น่าน บางส่วน ในอัตรา 280 ลบ.ม.ต่อวินาที หรือ 24.19 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน จำนวน 30 วัน เริ่มระบายวันที่ 1-30 พ.ย. 60 เหลือน้ำค้างทุ่งไว้ 100 ล้านลบ.ม. เพื่อเตรียมแปลงปลูกข้าวรอบต่อไป ส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าพระยาตอนล่างในทุ่งฝั่ง

ตะวันออกปริมาณน้ำกักไว้ 437 ล้าน ลบ.ม. อัตราระบายวันละ 29.20 ล้าน ลบ.ม. เหลือปริมาณน้ำเตรียมแปลง 122.9 ล้าน ลบ.ม. เช่น ทุ่งเชียงราก ระบายสู่มแม่น้ำเจ้าพระยา อัตรา 62 ลบ.ม.ต่อวินาที หรือ 5.36 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน จำนวน 16 วัน เริ่ม 25 พ.ย.-10 ธ.ค. ทุ่งทำวุ้ง ระบายลงแม่น้ำกลพบุรี-ป่าสัก-แม่น้ำเจ้าพระยา อัตรา 65 ลบ.ม.ต่อวินาที คิดเป็นวันละ 5.26 ล้านลบ.ม. จำนวน 16 วัน ทุ่งฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสัก ลงคลองชัยนาท-ป่าสัก อัตรา 90 ลบ.ม.ต่อวินาที วันละ 7.78 ล้าน ลบ.ม. จำนวน 15 วัน เริ่มวันที่ 21 พ.ย.-5 ธ.ค. ทุ่งบางกุ่มลงแม่น้ำกลพบุรี-แม่น้ำป่าสัก อัตรา 100 ลบ.ม.ต่อวินาที วันละ 8.64 ล้าน ลบ.ม. เริ่มวันที่ 25 พ.ย.- 10 ธ.ค. ทุ่งบางกุ่ม ลงแม่น้ำเจ้าพระยา อัตรา 21 ลบ.ม.ต่อวินาที วันละ 1.81 ล้าน ลบ.ม. จำนวน 16 วัน เริ่ม 25 พ.ย.-10 ธ.ค. เช่นกัน

สำหรับทุ่งฝั่งตะวันตก ปริมาณน้ำกักไว้ 1,077 ล้าน ลบ.ม. อัตราการระบายวันละ 85.81 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำเหลือไว้เตรียมแปลง 216 ล้าน ลบ.ม. เช่น ทุ่งบางบาล-บ้านแพนลงแม่น้ำน้อย อัตรา 83 ลบ.ม.ต่อวินาที วันละ 7.17 ล้านลบ.ม. จำนวน 16 วัน เริ่ม 20 พ.ย.-5 ธ.ค. ทุ่งป่าโมก ลงแม่น้ำน้อยและคลองบางหลวง อัตรา 16.2 ลบ.ม.ต่อวินาที วันละ 1.40 ล้านลบ.ม. จำนวน 30 วัน เริ่ม 21

พ.ย.-20 ธ.ค. ทุ่งผักไห่ ลงทุ่งเจ้าเจ็ด อัตราร้อย 64 ลบ.ม.ต่อวินาที วันละ 5.53 ล้าน ลบ.ม. จำนวน 30 วัน เริ่ม 18 พ.ย.-17 ธ.ค. ทุ่งเจ้าเจ็ด ไปแม่น้ำท่าจีนและเจ้าพระยา อัตราร้อย 290 ลบ.ม.ต่อวินาที วันละ 25.06 ล้านลบ.ม. จำนวน 30 วัน 15 พ.ย.-14 ธ.ค. โครงการฯ โพร้พระยา ลงแม่น้ำท่าจีน อัตราร้อย 540 ลบ.ม.ต่อวินาที 46.66 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน เริ่ม 15 พ.ย.-14 ธ.ค. และโครงการฯพระยาบรรลือ รับน้ำผ่านทุ่ง 100 ลบ.ม.ต่อวินาที

ทั้งนี้แผนการระบายน้ำลงทะเลด้านตะวันตกผ่านโครงการฯประกอบด้วยโครงการพระยาบรรลือ โครงการภาษีเจริญ แต่ละโครงการระบายน้ำลงแม่น้ำผ่านเครื่องสูบน้ำและประตูระบายน้ำควบคุมปริมาณการระบายในแต่ละวันขึ้นกับระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำน้อย เป็นสำคัญเพื่อไม่ให้กระทบพื้นที่ตอนล่างเจ้าพระยากรุงเทพฯ และปริมณฑลออกอ่าวไทย

นายทองเปลว กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา 14 จุดว่าขณะนี้ปริมาณน้ำเหนือ วัดที่ จ.นครสวรรค์ มีอัตราไหลผ่าน 2,919 ลบ.ม.ต่อวินาที ลดลงมาจาก 3,059 ลบ.ม.ต่อวินาที ส่งผลให้ปริมาณน้ำหน้าเขื่อนลดลงโดยยังคงการระบายผ่านท้ายเขื่อนไม่เกิน 2.7 พัน ลบ.ม.ต่อวินาทีจนถึงวันที่ 30 ธ.ค.เพื่อเร่งระบายน้ำเหนือให้เร็วที่สุดหลังจากนั้นจะปรับการระบายลงตามสัดส่วนซึ่งในภาพรวมประมาณสิ้นเดือน พ.ย. สถานการณ์น้ำกลับสู่ภาวะปกติ

ขณะที่ พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ และเป็นห่วงเรื่องการส่งต่อข้อมูลกันในโซเชียลมีเดียโดยย้ำว่าแม้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะเพิ่มขึ้นและเอ่อล้นเข้าท่วมใน จ.ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา รวม 14 จุดและน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาได้ไหลลงมาถึง จ.ปทุมธานี นนทบุรี และ กทม.แล้ว แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อให้เกิดน้ำท่วมใหญ่อย่างที่เป็นการ เช่นเดียวกับคลองรังสิตที่แม้จะต้อง

รับน้ำจากแม่น้ำป่าสักแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมผ่านอาคารบังคับน้ำและสถานีสูบน้ำได้จึงไม่ยากให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนก

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเชิญคณะทำงานแผนบูรณาการน้ำ หรือถึงการจัดทำแผนเบ็ดเสร็จในการบริหารจัดการน้ำบรรเทาอุทกภัยบริเวณเจ้าพระยาตอนล่างว่า นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ได้ข้อยุติภายในเดือน พ.ย.นี้เพื่อสามารถนำเสนอแผนชัดเจนต่อคณะกรรมการนโยบายทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) โดยมีนายกฯ เป็นประธานเมื่อได้เห็นชอบเสนอ ครม. ต่อไป

“ได้นำเสนอเรื่องการแก้ปัญหาด้านตะวันตก-ออกแม่น้ำเจ้าพระยา เช่น โครงการขุดคลองผันน้ำบางบาล-บางไทร โครงการทำคลองผันน้ำคู่ขนานไปกับถนนวงแหวนรอบที่สาม จากที่กระทรวงคมนาคม ทำแผนงานไว้ แต่ยังไม่มียังโดยที่ประชุมเห็นว่าถ้ามีการทำพร้อมกันขยายแม่น้ำชัยนาท-ป่าสักเพิ่มการรับน้ำได้จาก 600 ลบ.ม.ต่อวินาที เป็น 990 ลบ.ม.ต่อวินาที ลงมาบริเวณเขื่อนพระราม 6 ต่อจากนั้นขุดคลองใหม่ต่อจากแม่น้ำป่าสัก เพื่อจะได้ตัดยอดน้ำเหนือก่อนเข้าเขื่อนเจ้าพระยา โดยมาเชื่อมต่อคลองวงแหวนรอบสาม ได้ จ.พระนครศรีอยุธยา ออกอ่าวไทย จะได้ประโยชน์สูงสุด” รมว.เกษตรฯกล่าวและว่า ในการพูดคุยกันคณะทำงานมีความเห็นตรงกันควรทำก่อนในโครงการคลองบางบาล- บางไทรเห็นว่าแก้ปัญหาคลองคอคเคาะเมือง จ.พระนครศรีอยุธยา ยังใช้ผันน้ำหลากได้เร็วขึ้นจากตอนบนด้วยซึ่งยังไม่ตรงกัน ใช้แนวคลองใหม่ ป่าสัก-อ่าวไทย หรือเชื่อมถนนวงแหวน จึงสั่งการให้อธิบดีกรมชลประทานเร่งสรุปทั้งหมด ผลดี ผลเสียนำเสนอ ก่อน กนช.กลางเดือน พ.ย. เพื่อให้ทยอยตัดสินใจอีกครั้งอันไหนต้องทำจำเป็นเร่งด่วนมีความสำคัญที่หยิบมาทำก่อน

ส่วนนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่าแผนขยายคลองชัยนาท-ป่าสัก วงเงินกว่า 3.6 หมื่นกว่าล้านบาทมีโครงการต่อเนื่องอยู่แล้วที่จะต้องขยายคลองให้มีศักยภาพผันน้ำได้เต็มที่ คลองยาว 140 กม. ทำความจุเพิ่ม 990 ลบ.ม.ต่อวินาที

ตัดยอดน้ำก่อนเข้าเขื่อนเจ้าพระยา ส่วนแนวคลองใหม่ ขุดออกอ่าวไทยโดยเร็ว พื้นที่ข้างล่างมีสองแนวทางจากป่าสัก-อ่าวไทย วงเงินกว่า 8.6 หมื่นล้านบาทหรือปรับขยายคลองระยะพัฒนา รอคการศึกษากว่าในโครงการขุดคลองคู่ขนานถนนวงแหวนรอบสาม ยาว 100 กว่ากม. จะปรับนำมาเข้าแนวเดียวกัน เพื่อเกิดความคุ้มค่าประสิทธิภาพการระบายน้ำ สำหรับโครงการผันน้ำบางบาล-บางไทร วงเงิน 17,600 ล้านบาท แก้ปัญหาการไหลของน้ำคลองตัวมากผลได้รับชัดเจนนับรวม จ.พระนครศรีอยุธยา ช่วยทำให้น้ำตอนบนไหลลงสู่อ.บางไทรเร็วขึ้น ครอบคลุมโดยตรงแก้ปัญหาท่วม จ.พระนครศรีอยุธยา ได้

ส่วนสถานการณ์ที่ หมู่ 3 ต.บ้านกระทุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา พบว่าบ้านเรือนประชาชนส่วนใหญ่ถูกน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านจนเกือบมิดหลังคาส่วนใหญ่ต้องขนุนพื้นภายในบ้านจนเกือบถึงหลังคาโดยน้ำลึกเฉลี่ย 3 เมตร ชาวบ้านต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะในการเข้าออก ที่ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ผู้สื่อข่าวรายงานว่ายังคงน่าห่วง หลังเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ประกอบด้วย ต.หัวโพธิ์ ศรีสำราญ บางพลับ ดันดาล บ้านกุ่ม บางเลน และบางตะเคียน ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขัง อย่างไรก็ตามนายวิโรจน์ คุณวัฒนา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสองพี่น้องได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่ขวางทางน้ำออกบริเวณประตูระบายน้ำบางลี่เล็กเพื่อเปิดทางน้ำให้ไหลได้สะดวกขึ้น ส่วนที่ จ.สิงห์บุรี ระดับน้ำท่วม ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกว่า 8 พันครัวเรือนในพื้นที่ อ.อินทร์บุรี เมืองสิงห์บุรี พรหมบุรี.

ภัยน้ำ-อ่างทอง ผวา น้ำแก้มลิง

ระบาย 12 แห่งเริ่ม 1 พย. เร่งวางกระสอบทราย หวั่นเจ้าพระยาทะลัก!

ดีเดย์ผันน้ำ 12 แก้มลิง 1 พ.ย.นี้ กรมชลฯ
เผย เริ่มที่ทุ่งบางระกำ อ่านต่อหน้า 7

● ผวา น้ำ ต่อจากหน้า 3

ถึงต้นเดือนม.ค.61 ไหลลงไปถึงทุ่งสุดท้ายที่โครงการฯ โปธิ์พระยา อธิบดีกรมชลฯ ระบุสถานการณ์น้ำยังทรงตัวคาดอีก 2-3 วันจะลดลง ขณะนี้ผันน้ำลงสู่ทุ่งโดยฝักไฝที่ทุ่งพื้นที่ราบลุ่มต่ำ ส่วนชาวบ้านอ.สรรพยา-ชัยนาท ยังระดมตั้งแนวกระสอบทรายริมแม่น้ำเจ้าพระยาเต็มแนวถนน 150 เมตร ไม่ให้น้ำไหลข้ามมาท่วมพื้นที่ ขณะที่พืชผลของชาวบ้านอ่างทอง ที่จมน้ำเริ่มขึ้นต้นตาย

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยการวางมาตรการระบายน้ำบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยา และน้ำในทุ่งพื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ตามที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้เรียกประชุมคณะทำงานวางแผนการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา แล้วระบุว่า กรมชลประทานอยู่ระหว่างการบริหารจัดการน้ำที่ค้างในทุ่งแก้มลิง 12 แห่ง ว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา วันที่ 28 ต.ค.2560 ปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานี C.2 อ.เมืองนครสวรรค์ ลดลงอย่างต่อเนื่องจากวันก่อน 12 ซม. ส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาลดลง 6 ซม. ระดับน้ำท้ายเขื่อนจนถึงจ.อ่างทอง มีระดับน้ำทรงตัว ส่วนที่คลองโพงพระระดับน้ำลดลง

1 ซม. บ้านป้อม จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำลดลง 3 ซม. และบริเวณอ.บางบาลระดับน้ำเพิ่มขึ้น 1 ซม.

นายทองเปลวกล่าวต่อว่า เมื่อระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาลดลงอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เหนือเขื่อนแล้ว จะทยอยลดปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สมดุลปริมาณน้ำไหลเข้าในสัดส่วนที่สอดคล้องกัน ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลดลงในระยะต่อไป ในส่วนของกรณื่อนำน้ำออกจากทุ่งพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งหมดในวันที่ 28 ต.ค.มีปริมาณน้ำในทุ่งรวมกันประมาณ 1,418 ล้านลบ.ม.นั้น กรมชลประทานวางแผนทยอยระบายน้ำออกจากทุ่งที่ละทุ่ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2560 ถึงต้นเดือนม.ค.2561 โดยจะเริ่มตั้งแต่วางบางระกำก่อนไหลลงมาถึงทุ่งสุดท้ายคือทุ่งโครงการโปธิ์พระยา เพื่อให้สอดคล้องกับการเพาะปลูกของเกษตรกรในพื้นที่ด้วย

“ขอยืนยันว่า กรมชลประทานไม่มีแผนที่จะเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาแต่อย่างใด และขอย้ำว่าปริมาณน้ำที่อยู่ในทุ่งจะระบายลงแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนเป็นหลัก หลังจากที่ได้ระบายน้ำในแม่น้ำทั้งสองที่รับมาจากพื้นที่ตอนบนลงทะเลจนระดับน้ำอยู่ต่ำกว่าตลิ่งแล้ว จึงจะเริ่มระบายหรือสูบน้ำในทุ่งต่างๆลงสู่แม่น้ำผ่านระบบชลประทาน

โดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่น้ำไหลผ่าน หากประชาชนมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ผ่านสายด่วนกรมชลประทาน หมายเลข 1460 ตลอด 24 ชั่วโมง”รองอธิบดีกรมชลฯ ระบุ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการทยอยระบายน้ำที่ค้างในทุ่งแก้มลิงทั้ง 12 แห่ง แบ่งเป็น 1.ทุ่งบางระกำ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-30 พ.ย.ระบายน้ำลงทางแม่น้ำยม-น่าน 24.19 ล้านลบ.ม.ต่อวัน 2.ทุ่งเชียงราก เริ่มวันที่ 25 พ.ย.-10 ธ.ค. ระบายน้ำผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา 5.36 ล้านลบ.ม.ต่อวัน 3.ทุ่งท่าเรือ เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย.-10 ธ.ค. ระบายน้ำผ่านทางแม่น้ำลพบุรี ป่าสัก และเจ้าพระยา 5.60 ล้านลบ.ม.ต่อวัน

4.ทุ่งฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสัก เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย.-5 ธ.ค. ระบายน้ำผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก 7.78 ล้านลบ.ม.ต่อวัน 5.ทุ่งบางกุ่ม เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย.-10 ธ.ค. ระบายน้ำผ่านแม่น้ำลพบุรี และแม่น้ำป่าสัก 8.64 ล้านลบ.ม.ต่อวัน 6.ทุ่งบางกุ้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย.-10 ธ.ค. ระบายน้ำเข้าเจ้าพระยา 1.81 ล้านลบ.ม.ต่อวัน 7.โครงการรังสิตใต้ ใช้เป็นทุ่งสำรองไม่มีการระบาย 8.ทุ่งบางบาล-บ้านแพน เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.-5 ธ.ค. ระบายผ่านแม่น้ำน้อย 7.17 ล้านลบ.ม.ต่อวัน

9.ทุ่งบ้านโมก เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย.-20 ธ.ค. ระบายผ่านแม่น้ำน้อยและคลองบางหลวง 1.40 ล้านลบ.ม.ต่อวัน 10.ทุ่งผักไห่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย.-17 ธ.ค. ระบายผ่านทุ่งเจ้าเจ็ด 5.53 ล้านลบ.ม.ต่อวัน 11.ทุ่งเจ้าเจ็ด เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.-14 ธ.ค. ระบายผ่านแม่น้ำท่าจีนและเจ้าพระยา 25.06 ล้านลบ.ม.ต่อวัน และ 12.โครงการโปธิ์พระยา เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย.60-4 ม.ค.61 ระบายน้ำผ่านแม่น้ำท่าจีน 46.66 ล้านลบ.ม.ต่อวัน

ด้านนายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมปภ. กล่าวถึงสถานการณ์น้ำตอนหน้าว่า ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วสถานการณ์น้ำค่อนข้างเบาลง

เรื่อยๆเพราะปริมาณน้ำและสถานการณ์ฝนตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือเบาบางลง อีกทั้งตอนนี้ไม่มีฝนตกลงมาแล้วทำให้ปริมาณน้ำที่ค้างอยู่ในแหล่งน้ำที่เป็นที่เรียบร้อย คังนั้นเรื่องปริมาณน้ำจึงไม่น่าเป็นห่วงขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งไปตกใจกับกระแสข่าวในโซเชียลถึงปริมาณน้ำที่บอกว่ามีมากขึ้น แต่ถึงแม้ทางกรมชลประทานจะประกาศเพิ่มอัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่ม แต่ขณะนี้นั้นมองว่ามีแนวโน้มลดลงมากพอสมควรแล้ว ส่วนพื้นที่รับน้ำรอบกรุงเทพฯมีการประสานงานอยู่ตลอด ทั้งกรมชลประทานและกรมอุตุฯนิคมวิทยาที่ได้เฝ้าระวัง ติดตาม และวิเคราะห์สถานการณ์น้ำอยู่ ขณะนี้ได้ป้องกันน้ำ เน้น 2 จุดคือ ลำน้ำท่าจีน และช่วงจุดน้ำวัดโพธิ์

วันเดียวกัน ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ อธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ที่เทศบาลไผ่กองดิน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาทุกข์ชาวบ้านในพื้นที่รับน้ำท่วมซ้ำซาก พร้อมเปิดหน่วยฯ สถานการณ์น้ำมีแนวโน้มเริ่มลดลงแล้วในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งจ.นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง แต่ยังคงอยู่ในระดับทรงตัวคาอีก 2-3 วันจะลดลง

ส่วนในแม่น้ำท่าจีนก็เริ่มลดลงเช่นกัน ในขณะนี้ได้มีการผันน้ำลงสู่ทุ่งโดยฝากไว้ที่ทุ่งพื้นที่รับน้ำท่วมซ้ำซาก ซึ่งปริมาณน้ำในทุ่งจะต้องไหลจากตอนเหนือสู่ตอนใต้ผ่านคลอง คลองจะมีความเชื่อมโยงกันทั้งระบบ ต้องเปิดปิดพร้อมกัน ซึ่งเบื้องต้นได้ประสานงานเพื่อจะเปิดพร้อมกัน ทขอระบาย ตั้งแต่ประตูระบายน้ำ ผักไห่ เจ้าเจ็ด พระยาบันลือ เพื่อเร่งระบายออกลงสู่อ่าวไทยให้ไวที่สุด ซึ่งได้แจ้งฝ่ายปกครองในการประกาศแจ้งชาวบ้านเพื่อทำความเข้าใจในการระบายน้ำลงสู่ทุ่งแล้ว

สำหรับสถานการณ์ที่ จ.ชัยนาท ระดับน้ำในพื้นที่ตอนบนเริ่มดีขึ้น หลังปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสถานี C.2 อำเภอมืองนครสวรรค์ ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยที่ต.หาดอาษา อ.สรรพยา ซึ่งประสบภัยน้ำท่วมมาก

เกือบ 1 เดือนแล้ว โดยวันนี้ยังใช้กระสอบทรายสูง 20 ชั้นวางแนวกันพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเต็มแนวถนนระยะทาง 150 เมตร ไม่ให้น้ำไหลเข้ามาท่วมพื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้านพร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำและซ่อมแซมกระสอบทรายตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนที่หมู่ 3 ต.หาดอาษา เป็นชุมชนที่มีพื้นที่ต่ำที่สุดทำให้น้ำท่วมสูงกว่าหมู่บ้านอื่น ขณะที่หมู่บ้านเรือนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม 26 หลังคาเรือน

ด้านนางอุษา สีนมา ผอ.รพ.สต. โพนางคำ อ.สรรพยา กล่าวว่าร.พ.อุทกภัยน้ำท่วมตั้งแต่คืนวันที่ 10 ต.ค.ที่ผ่านมา ได้ขนย้ายเครื่องมืออุปกรณ์ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ขึ้นมาตั้งเต็นท์ให้บริการประชาชนริมถนนคันคลองมหาสาร ด้านหน้าร.พ. สำหรับโรคที่พบมากที่สุดขณะนี้คือโรคน้ำกัดเท้า ผื่นคัน ความเครียดและวิตกกังวลจากบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วม ชาวของเสียหายจึงต้องมีการดูแลประชาชนเป็นพิเศษ เน้นเรื่องสุขภาพของประชาชนเป็นหลัก โดยร่วมกับอบ.พ.ยเรือเข้าไปตรวจรักษาผู้ป่วยสูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ในบ้านที่ถูกน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องการออกมาตั้งเต็นท์ให้บริการประชาชนอยู่ข้างถนน ก่อนข้างลำน้ำในช่วงแรกที่ยังขาดแคลนยา และอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ต่างๆ แต่หลังจากได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ร.พ.สรรพยา และเครือข่ายทำให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้คล่องตัวมากขึ้น

ที่จ.อ่างทอง ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ยังปริมาณมากและกระแสน้ำไหลเชี่ยว ในส่วนผู้ประสบอุทกภัยถึงแม้ระดับน้ำจะเริ่มลดลงแต่ก็ยังได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะในพื้นที่ ต.โพงผาง อ.ป่าโมก ระดับน้ำยังคงท่วมสูงและที่สำคัญพืชสวนที่ชาวบ้านปลูกไว้เช่นสวนกล้วยไม่ว่าจะเป็นกล้วยหอมหรือกล้วยน้ำว้าเริ่มหักและยืนต้นตายจำนวนมาก ชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมถึงพื้นบ้านชั้นบน ยังคงออกมาพักอาศัยอยู่ที่เต็นท์ที่ริมถนนเหมือนเดิมที่น้ำเป็นห่วงคือที่หมู่ 1 ต.โพงผาง บริเวณชุมชนวัดถนนที่น้ำท่วมสูงยังต้องทำคันดินกัน

ระหว่างบริเวณชุมชนที่น้ำท่วมกับถนนทางเข้าหมู่บ้านสูง 50 ซม. หากว่าคันดินพังน้ำจะเข้าท่วมโรงเรียนและวัดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามทันที ส่วนบริเวณผู้ขายตำรายาโพงผาง ทางเข้าสะพานคลองโพงผาง ตำรวจสภ.ป่าโมก และหน่วยกู้ภัยสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นกู้ภัยจังหวัดอ่างทอง ต้องใช้แฉงเหล็กมาปิดกันถนนไว้ 1 ช่องทางการจราจร และคอยประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ทราบเนื่องจากถนนสายป่าโมก-บางบาล ที่หมู่ 2 ต.บางหัก อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา เกิดชำรุดเป็นบ่อขนาดใหญ่เสียหาย 1 ช่องทางการจราจร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

สำหรับที่จ.พระนครศรีอยุธยา ชาวบ้านในต.ท่าช้าง อ.บางบาล ยังคงรอกกระสอบทรายนำมากั้นถนนทางเข้าหมู่บ้านให้สามารถสัญจรไปมาได้เนื่องจากน้ำที่จากแม่น้ำน้อยได้เอ่อขึ้นท่วมผิวดิน โดยนายธนรินทร์ โชติศิริพันธ์เตโช ผอ.รพ.สต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่หมู่ 4 ต.ท่าดินแดง ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามบ้านเรือนประชาชน เนื่องจากสภาพในพื้นที่มีน้ำท่วมมานานระดับน้ำท่วมสูงกว่า 3 เมตร บ้านเรือนส่วนใหญ่ถูกน้ำท่วมถึงพื้นบ้าน ภายในบ้านและภายนอกมีน้ำท่วมจึงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมกับประชาสัมพันธ์ชาวบ้านให้ช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพร้อมเฝ้าระวังติดตามอาการป่วย ใช้เลือดออกของชาวบ้าน

ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ จ.พิษณุโลก โดยที่ อ.บางระกำ ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำจากภาคเหนือโดยพื้นที่การเกษตร 240,000 ไร่ใน 3 อำเภอคือ อ.พรหมพิราม อ.บางระกำ และ อ.เมือง ขณะนี้กักเก็บน้ำถึง 550 ล้านลบ.ม.ตามโครงการบางระกำโมเดล 60 ซึ่งจะสามารถชะลอการไหลน้ำลงสู่ภาคกลาง ขณะเดียวกันน้ำในแม่น้ำยมที่ไหลผ่านตัวอำเภอบางระกำได้รับน้ำเกินจุดวิกฤตทำให้เอ่อล้นตลิ่งลงสู่ทุ่งต่ำ สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนจำนวนมาก ล่าสุดน้ำแม่น้ำยมหลากน้ำท่วมบ้านเรือนกว่า 100 หลังคาเรือนที่หมู่

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/-

วันที่: อาทิตย์ 29 ตุลาคม 2560

ปีที่: 27

ฉบับที่: 9832

หน้า: 3(ล่างซ้าย), 7

Col.Inch: 118.84 Ad Value: 142,608

PRValue (x3): 427,824

Clip: Black/White

หัวข้อข่าว: ชัยนาท-อ่างทองผวา น้ำแกมถึงระบาย12แห่งเริ่ม1พย. เร่งวางกระสอบทรายหัวน้ำเจ้าพระยา...

3 บ้านท่าโก มวลน้ำหลากทะลักทำให้ออนน
เส้นหลักของบ้านท่าโกถูกน้ำกัดเซาะจน
ขาดยาวกว่า 30 เมตร ชาวบ้านต้องใช้เรือเป็น
พาหนะเดินทางเข้าออกหมู่บ้าน

ที่จ.พิจิตร รัศมีน้ำแม่น้ำยมและแม่น้ำ
น่านยังไม่คลี่คลาย โดยเฉพาะแม่น้ำน่านที่
อ.บางมูลนาก ทุกตำบลถูกน้ำท่วมหมดรวม
ทั้งในเขตเทศบาล ชาวบ้านเดือดร้อนเนื่องจาก
ต้องเดินลุยน้ำถูกน้ำกัดเท้า ในส่วนแม่น้ำยมที่
ไหลผ่านอ.สามง่าม กระแสน้ำเริ่มทรงตัวและ
มีแนวโน้มลดลง แต่มวลน้ำสะสมที่ล้นตลิ่ง
เอ่อท่วมข้างตามพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่รับน้ำ
แก้มถึงต่างๆตลอดแนวแม่น้ำยมมีระดับสูง
1-2 เมตร ล่าสุดกระแสน้ำยมไหลข้ามถนน
เลียบริมแม่น้ำยม สายสามง่าม-รังนก บริเวณบ้าน
วัดใหม่ หมู่ 11 พัดพาร่างนของงศ์ เหล่าราย
อายุ 40 ปีขณะเดินฝ่ากระแสน้ำท่วมสูง 1
เมตรจมหายไปตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่ 27 ต.ค.ที่
ผ่านมา โดยญาติและหน่วยกู้ภัยระดมค้นหา
ศพแต่ยังไม่พบ ทำให้ขณะนี้ผู้เสียชีวิต
ยอดสะสมรวมทั้งสิ้น 13 ศพแล้ว ตั้งแต่
เกิดเหตุอุทกภัยตั้งแต่วันที่ 1-28 ต.ค.2560

ขณะที่จ.ขอนแก่น โดยเฉพาะพื้นที่ท้าย
เขื่อนอุบลรัตน์ น้ำยังท่วมสูงและขยายตัวเป็น
วงกว้างมากขึ้น ถึงแม้เขื่อนอุบลรัตน์จะปรับ

ลดการระบายน้ำลง โดยวันนี้ปริมาณน้ำใน
แม่น้ำพองไหลเอ่อท่วมพื้นที่ท้ายเขื่อนในเขต
อ.น้ำพองและ อ.เมือง ลำน้ำพองไหลเข้าท่วมพื้นที่
หลายหมู่บ้านของเขต ค.บึงเนียม อ.เมือง โดย
เฉพาะพื้นที่หมู่บ้านติดกับแม่น้ำพองที่บ้านบึง
เนียม น้ำท่วมปิดจุดกลับรถช่วงคอสะพานแล้ว
และมวลน้ำได้ไหลท่วมพื้นที่หมู่บ้าน วัด และ
โรงเรียนตลอดทั้งคืน ระดับน้ำสูงกว่า 50 ซม.

โดยนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น
เปิดเผยว่า กรมชลประทานรายงานว่าการ
แก้ไขสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำมีการ
ปิดกั้นลำห้วยใหญ่เสร็จสิ้นแล้ว ขณะที่ท่อ
ลอด ตามคลอง 2L-RMC ตั้งแต่บ้านหนองค้า
สิ้นสุดที่บ้านบึงอีเฒ่า ต.ศิลา ยังมีท่อลอด
คลอง 4 แห่ง และคันคลอง 1 แห่งที่ชาวบ้าน
ไม่ยอมให้ปิด ส่วนท่อลอดคลอง 3L-RMC
14 แห่งปิดแล้ว 8 แห่ง ยังไม่สามารถปิดได้
6 แห่ง เพราะชาวบ้านไม่ยอมให้ปิด ต่อมา
ชาวบ้านได้ร้องขอระบายที่ปิดท่อลอด
ถนน 5 แห่ง ซึ่งได้ดำเนินการปิดแล้ว 2 แห่ง
อีก 3 แห่งชาวบ้านร้องขอระบายออก
และไม่ยอมให้ปิด รวมท่อลอดที่ยังปิดไม่ได้
9 แห่ง ท่อลอดถนนทางหลวงชนบท
สาย 1027 จำนวน 3 แห่งไม่สามารถปิดได้
เนื่องจากชาวบ้านไม่ยอม

พท.เร่งคสช. ปลดล็อก

นิพิฎฐ์อัดตั้งลูกมีชัย เป็นเลขาฯพ่อตัวเอง

พท.ดาหน้าเร่ง คสช.ปลดล็อกพรรคการเมือง
ย้ำ พ.ร.ป.พรรคการเมืองมีผล ♦ อ่านต่อหน้า 2

ปลดล็อก □ ต่อจากหน้า 3

บังคับใช้แล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะแข่งแข่งไว้อีก “อำนาจ” ซึ่งต้องเตรียมเรื่องสมาชิกพรรคให้ทันกรอบเวลา 90 วัน “หมวดเจียบ” ที่ชี้เงื่อนไขเวลาทำสิ่งต่าง ๆ นับจากกฎหมายบังคับใช้ไม่หักเวลาติดล็อกจะทำพรรคเล็กเตรียมตัวไม่ทันทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม “นิพิฎฐ์” จวกประกาศตั้งลูก “มีชัย” เป็นเลขาฯ พ่อตัวเองเห็นผู้จะทำการปฏิรูปก็ควรทำตัวเป็นแบบอย่าง ยกนักการเมืองระยะหลังยังไม่ทำเช่นนั้นแต่พวกมาจากกรียัดอำนาจคงไม่กลัวเพราะไม่ถูกตรวจสอบซึ่งเป็นลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อนรับสมัคร กกต. หงอย เหลือแค่เลิกกว่าวันยังไม่มีการสนใจ “พรเพชร” มอโลกแต่ดีใจคนสนใจคงใช้เวลาเตรียมตัวและขอประเมินคู่แข่งก่อนว่าสู้ไหวหรือไม่ เผยกรรมการสรรหายังไม่คิดใช้สิทธิทบทวนผู้มีคุณสมบัติตรงตามเป้าเข้ามาเป็นย้ำหากจะทำอะไรต้องกล้าให้เป็นมติที่ประชุม

□ พท.เร่งปลดล็อกพรรค

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. นายสมคิด เชื้อคง อดีต ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขณะนี้ขอเรียกร้องให้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ช่วยดูแลเกษตรกร เพราะตั้งแต่เดือน พ.ย.เป็นต้นไป ข้าวนาปีจะต้องเก็บเกี่ยวจนถึงปีใหม่ รัฐบาลจะดูแลชาวนาอย่างไร ขณะนี้ข้าวนาปีที่ภาคอีสานกำลังทยอยออก โรงสีบางโรงสีก็ยังไม่เปิดรับซื้อ ขอให้เข้ามาดูแลเรื่องนี้โดยด่วน อีกทั้งที่ผ่านมายังไม่เห็นมาตรการการช่วยเหลือที่ชัดเจนของรัฐบาลว่าจะทำอย่างไร ตอนนี้เกษตรกรเองก็เจอปัญหาค่าครองชีพเพราะมีรายได้น้อย และทำให้เห็นผลแล้วว่ามาตรการบัตรคนจนไม่ได้ช่วยเหลือชาวบ้านให้ถูกจุด

นายสมคิด กล่าวอีกว่า หวังว่าหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีสำคัญแล้ว ทางคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติ (คสช.) ควรจะเปิดช่องให้นักการเมืองทำกิจกรรมทางการเมืองได้ เพราะรัฐธรรมนูญได้กำหนดทุกอย่างไว้ชัดเจน อีกทั้งตัวพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) พรรคการเมืองที่มีผลใช้บังคับแล้วถือว่าทาง คสช. จะดำเนินการเมื่อไร

□ ไม่มีประโยชน์จะหยุด

นายอำนาจ คลังผา อดีต ส.ส.สุพรรณบุรี พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขณะนี้พรรคเพื่อไทยยังไม่มีมีการเตรียมตัวใด ๆ เกี่ยวกับกิจการงานการเมืองเนื่องจากต้องรอให้ คสช. ปลดล็อกให้พรรคการเมืองสามารถทำกิจกรรมได้ เชื่อว่าเมื่อแล้วเสร็จพระราชพิธีสำคัญ คสช. คงจะเปิดโอกาสให้อย่างที่เคยพูดไว้ก่อนหน้านี้นี้เมื่อ คสช.ปลดล็อกแล้ว พรรคเพื่อไทยจะมีการประชุมเพื่อเตรียมการเรื่องต่าง ๆ เช่น การสำรวจสมาชิก ซึ่งต้องให้ ส.ส.ในพื้นที่ทำการสำรวจ และนับจำนวน หาก คสช.ปลดล็อกพรรคการเมืองในช่วงนี้ เชื่อว่าทุกพรรคยังสามารถเตรียมการได้ทันกรอบเวลาของ พ.ร.ป.พรรคการเมือง ที่มีเวลา 90 วันในการยื่นยื่นสมาชิกพรรค ขอให้ปลดล็อกโดยเร็วไม่มีประโยชน์ใด ๆ ที่ คสช.จะต้องหยุดทุกอย่างไว้เช่นนี้

□ ชี้ต้องเอื้อพรรคเล็กด้วย

ร.ท.หญิงสุณิสา เลิศภควัต อดีตรองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เมื่อเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 แล้ว คสช. ควรเร่งปลดล็อกพรรคการเมืองให้เร็วที่สุด ไม่อย่างนั้นอาจส่งผลให้พรรคการเมืองเก่าโดยเฉพาะพรรคการเมืองเล็ก ๆ ไม่สามารถส่งผู้สมัครลงแข่งขันในการเลือกตั้งที่อาจมีขึ้นตามโรดแม็ปได้ เพราะอาจดำเนินการต่าง ๆ ไม่ทันตามเวลา 180 วันตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การระดมทุน การหาสมาชิกพรรค

และจัดตั้งสาขาพรรคให้ครบตามจำนวนที่กำหนด เป็นต้น พรรคการเมืองที่ไม่สามารถอ้างเรื่องการติดล็อกทางการเมืองมาเป็นเหตุผลเพื่อขอขยายเวลาออกไปอีกด้วยเพราะ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองได้ระบุชัดเจนว่า ให้เวลาพรรคการเมืองที่มีอยู่เดิมดำเนินการต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้นภายใน 180 วันโดยไม่ได้มีข้อยกเว้นเรื่องการติดล็อกทางการเมืองเอาไว้

□ ให้แข่งขันได้เป็นธรรม

ร.ท.หญิงสุณิสา กล่าวอีกว่า พรรคขนาดเล็กและไม่แข็งแรงจะเสียเปรียบพรรคการเมืองขนาดใหญ่และพรรคการเมืองใหม่ที่กำลังจะขึ้นจดทะเบียนจัดตั้งอย่างแน่นอน เนื่องจากขณะนี้เวลาสำหรับพรรคการเมืองเก่าเหลือไม่ถึง 180 วันแล้ว เมื่อ คสช.ยังไม่ปลดล็อกทางการเมือง การเรียกประชุมสมาชิกพรรคจะเกิดขึ้นได้อย่างไร หากพรรคการเมืองเก่าทำสิ่งต่าง ๆ ไม่ทันตามที่กฎหมายกำหนด ก็จะไม่มีความหวังในการเลือกตั้งได้ และอาจต้องยุบพรรคหรือตั้งพรรคใหม่

นอกจากนี้จะไม่มีความหวังเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาพรรคการเมืองภายหลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้นอีกด้วย คสช.ควรเร่งพิจารณาเรื่องการปลดล็อกทางการเมืองเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพรรคการเมืองเก่า โดยเฉพาะพรรคเล็ก ๆ ที่ไม่แข็งแรงและต้องใช้เวลามากกว่าพรรคการเมืองขนาดใหญ่ในการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด จะได้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันทางการเมืองอย่างแท้จริง

□ ทุกฝ่ายต้องเตรียมพร้อม

นายวิรัตน์ กัลยาศิริ หัวหน้าทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงการปลดล็อกให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมได้ หลังพระราชพิธี

สำคัญว่า พสกนิกรชาวไทย ประมาณเกือบ 20 ล้านคนทั่วประเทศพร้อมใจกันไปถวายดอกไม้จันทน์ แสดงให้เห็นว่าประชาชนชาวไทยจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบันกษัตริย์ ก็ขอให้ชาวไทยตระหนักในคำสอนของพระองค์ท่านและน้อมนำมาปฏิบัติซึ่งหมายความว่ารวมถึงรัฐบาลสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รวมถึงพรรคการเมืองและนักการเมืองทุกคน เพราะทุกคนทุกฝ่ายมีหน้าที่ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะให้ประเทศเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่สมบูรณ์ นักการเมืองต้องนึกถึงความสามัคคีปรองดอง ต้องไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดคิดร้ายหรือคิดไม่ดีกับประเทศชาติและรัฐธรรมนูญ ส่วนผู้มีอำนาจก็ต้องพิจารณาจุดจังหวะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้พรรคการเมืองได้ทำกิจกรรมได้เท่าที่ไม่กระทบต่อความมั่นคง และไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง

□ ไม่เชื่อปลดล็อกให้หมด

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมืองหลังจากนี้ ว่า คิดว่า คสช. คงจะปล่อยให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมได้ในบางเรื่องแต่คงไม่ปล่อยให้หมด เช่น การประชุมพรรค แก้ไขข้อบังคับพรรคต่าง ๆ เขาคงเปิดโอกาสให้ทำได้ แต่เรื่องการทำกิจกรรมทางการเมืองอื่น ๆ คิดว่าเขาคงไม่เปิดให้ 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม บอกว่า กฎหมายยังออกไม่หมดก็ยังไม่ปลดล็อกให้ ส่วนกรณีจะมีเลือกตั้งในปลายปี 61 จริงหรือไม่นั้น เราต้องเชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.เป็นหลักไว้ก่อน เพราะถ้าคลาดเคลื่อนไปจากนั้น นายกฯต้องเป็นผู้อธิบาย

□ “มีชัย” ตั้งลูกเป็นรองเลขาฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ไอเอสว) ได้ออกมาเผยแพร่เนื้อหาว่า เมื่อวันที่ 25 ต.ค. มีประกาศการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คำสั่งฉบับนี้ได้แต่งตั้งรองเลขาธิการที่ปรึกษาฯ และโฆษกประจำตัวของผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ใน คสช. จำนวน 34 คน เป็นทหารและตำรวจ

31 คน โดยรายชื่อที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์คือ นางมยุระ ช่วงโชติ บุตรสาวของนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ซึ่งเป็นสมาชิก คสช.ด้วย ถูกตั้งเป็นรองเลขาธิการฯ ของนายมีชัย ทั้งนี้ ตำแหน่งเหล่านี้มีเงินเดือนประจำเทียบเคียงกับอัตราเงินเดือนของข้าราชการการเมือง เช่น ตำแหน่งรองเลขาธิการประจำผู้ดำรงตำแหน่งใน คสช. เทียบเท่ารองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง รับเงินเดือน 47,500 บาท ตำแหน่งที่ปรึกษาประจำผู้ดำรงตำแหน่งใน คสช. เทียบเท่าที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี รับเงินเดือน 40,000 บาท ตำแหน่งโฆษกประจำ คสช. เทียบเท่า โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รับเงินเดือน 40,000 บาท ตำแหน่งรองโฆษกประจำ คสช. เทียบเท่ารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รับเงินเดือน 37,500 บาท ตำแหน่งประจำ คสช. เทียบเท่าประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รับเงินเดือน 21,500 บาท

□ “นิพิฏฐ์” ถามหาจิตสำนึก

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ กล่าวว่า เรื่องการแต่งตั้งแบบนี้อยู่ที่จิตสำนึกของแต่ละคน ต้องคิดว่าเป็นการแต่งตั้งเพื่อประโยชน์ของวงศาคณาญาติหรือแต่งตั้งเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ซึ่งแบบนี้มีลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในขณะนี้เขาห้ามมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถ้าเลือกคนอื่นได้โดยมีความสามารถเท่ากันก็ควรจะต้องเลือกหรือให้โอกาสคนอื่นมาทำหน้าที่ก่อน แต่เรื่องอย่างนี้แล้วแต่สำนึก เพราะในสมัยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็มีคนเอาลูกเอาหลานเข้ามาเหมือนกัน แต่มีการตรวจสอบระยะหลังผู้ที่มาจากการเลือกตั้งไม่มีใครกล้าแต่งตั้งวางวนวนแล้วตัวเอง แต่ในระบบที่เขามาจากการยึดอำนาจนั้นไม่มีการตรวจสอบ เขาก็ไม่กลัว ก็ตั้งไป ไม่รู้จะพูดอย่างไร

“ถามว่าควรหรือไม่ควรดีกว่าที่จริงไม่ ควร เพราะยุคนี้เป็นยุคการปฏิรูป คือเวลาเราหายใจเข้าเราก็บอกปฏิรูปหายใจออกยาว ๆ เราก็พูดเรื่องปฏิรูป แต่แบบนี้ เราหายใจเข้าลึก ๆ เราแต่งตั้งลูกหายใจออกยาว ๆ เราแต่งตั้งหลานแบบนี้จึงไม่อาจจะเป็นยุคของการปฏิรูป ผู้ที่เริ่มต้นการปฏิรูปบอกว่าระบบการเมืองเมื่อก่อนไม่

ดีจึงต้องปฏิรูป ดังนั้นผู้ที่นำการปฏิรูปต้องทำตนเป็นตัวอย่างดีจึงจะกลายเป็นว่าแม่ปูสอนลูกปูให้เดิน” นายนิพิฏฐ์ กล่าว

□ กกต.ไม่มีคนมาสมัคร

ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ได้มีคำสั่งนัดประชุม สนช. ครั้งที่ 63/2560 ในวันที่ 2 พ.ย. และครั้งที่ 64/2560 ในวันที่ 3 พ.ย. 60 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ที่รัฐสภา โดยมีการประชุมวันที่ 2 พ.ย. นี้ มีระเบียบวาระ ดังนี้ 1. รับทราบผลการดำเนินงานของ กรม. ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกฤษฎีกา (กมช.) การบริหารราชการแผ่นดินเรื่อง กลไกการกำกับดูแลการบริหารราชการแผ่นดินแบบประชาธิปไตย และมีเรื่องด่วน ได้แก่ 1. ร่างพ.ร.บ.ระเบียบราชการทหาร (ฉบับที่...) พ.ศ....ที่ กรม. เป็นผู้เสนอ และ 2. การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)

ขณะที่การสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตามที่คณะกรรมการสรรหา กกต. ที่มีนายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานได้เปิดรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งระหว่างวันที่ 19 ต.ค.-10 พ.ย. 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2 และชั้น 1 อาคารสุโขประพจน์ ถนนประชาธิปไตย เขตบางซื่อ กทม. นั้น ผลการรับสมัคร ณ วันที่ 27 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 8 วันยังไม่มีผู้มาสมัคร

□ อ่านต่อหน้า 10

ปลดล็อก □ ต่อจากหน้า 2

□ “พรเพชร” เชื้อมีหยิ่งเชิง

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ในฐานะกรรมการสรรหา กกต. กล่าวถึงกรณีที่ไม่มีโครมาสมัครเข้ารับการสรรหาเป็น กกต. ทั้งที่เวลาเหลืออีกเพียงสิบกว่าวันว่า เชื่อว่าไม่มีอะไรที่ต้องกังวลเพราะขณะนี้ถือว่าเปิดรับสมัครมาเพียงครึ่งทางเท่านั้นและการรับสมัครนั้นจะเปิดต่อไปจนถึงวันที่ 10 พ.ย. ทั้งนี้เข้าใจว่าบุคคลที่จะลงสมัครนั้นต้องใช้เวลาเตรียมตัว และรอพิจารณา ประเมินบุคคลที่ยื่นเอกสารสมัครเข้ารับการสรรหาคนอื่นด้วยว่าจะสู้ไหวหรือไม่ ส่วนกรณีที่ว่าอาจจะไม่มีผู้สมัครครบจำนวนตามที่ประกาศนั้นตนไม่ขอสมมุติเหตุการณ์ใด ๆ ทั้ง

สิ้น ส่วนกรณีที่ พ.ร.บ. ว่าด้วย กคค. พ.ศ. 2560 ให้สิทธิกรรมการทบทวนหรือเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเข้าเป็น กคค. ได้โดยไม่ต้องยื่นใบสมัครได้นั้นขณะนี้ยังไม่มีประเด็นดังกล่าวถูกยก หรือในที่ประชุมกรรมการสรรหา หากจะดำเนินการอย่างใดนั้นต้องเป็นมติร่วมกันของที่ประชุม

□ “ถาวร” ใจแก้ปัญหายาง

อีกเรื่องหนึ่ง นายถาวร เสนเนียม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ขณะนี้เราต้องมาหาวิธีแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำ ซึ่งขณะนี้เกษตรกรสวนยางเดือดร้อนมาก รัฐบาลไม่เอาใจใส่จริงจังหวังพึ่งพาเพียงจากการดำเนินการของบริษัทร่วมทุนฯ และไม่เท่าทันแล้ให้เสียผลประโยชน์ของผู้ร่วมทุนซึ่งไม่ได้เต็มใจมาตั้งแต่ต้น จึงวางหมกเกมไม่ยอมรับยางเข้าบริษัทเพื่อจะได้ตัดซื้อราคาต่ำ และรัฐบาลไม่มีมาตรการอื่น ๆ เพิ่มเติมทำให้สถานการณ์ด้านราคายางแยกลงไปเรื่อย ๆ รู้สึกอึดอัดกับแนวทางการแก้ปัญหายางพาราของรัฐบาลขอเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหายางให้ทบทวนบทบาทหน้าที่และโครงสร้างองค์กรของบริษัทร่วมทุนฯใหม่ให้สนองตอบความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยาง นอกจากนี้ กองการยาง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ รมว.เกษตรฯ ต้องออกมาควบคุมราคาส่งออกยางของพ่อค้าที่แข่งกันเสนอขายไปต่างประเทศในราคาต่ำ ๆ แล้วมากลราคาซื้อจากเกษตรกรชาวสวนยางโดยอ้างราคาตลาดโลก นายกช ต้องเร่งรัดโครงการเพิ่มการใช้ยางพาราภายในประเทศ และควรตั้งเป็นคณะทำงานติดตามรายงานผลความคืบหน้าตลอดเวลา ใช้ความเด็ดขาดสั่งการหน่วยงานต่าง ๆ ให้นำยางพาราไปใช้อย่างจริงจัง

□ กยท.หาทางบูรณาการ

นายธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย

ประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยภายหลังการประชุมแก้ปัญหาราคายางตกต่ำว่าจะดำเนินการแก้ไขทั้งระบบตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง จนถึงปลายทาง เริ่มจากต้นทางเรื่องการรับซื้ออย่างสดให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายในส่วนที่มีสมาคมนี้ยางขึ้นไทยร่วมบูรณาการอย่างเต็มที่ นายชัยพจน์ เรืองอรุณวัฒนา นายสมาคมนี้ยางขึ้นไทย สนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งตลาดกลางนี้ยางขึ้นของ กยท. ขึ้นที่จังหวัดสงขลาเป็นแห่งแรก และจะมีการขยายผลไปในพื้นที่อื่น ๆ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ซึ่ง กยท.จะเป็นตัวกลางการจับคู่หรือหาผู้ซื้อผู้ขายที่มีคุณภาพและสามารถขายได้ในราคาที่ เป็นธรรมเพื่อให้เกิดความพอใจกับทั้ง 2 ฝ่ายขณะที่สมาคมนี้ยางขึ้นไทยจะรับข้อมูลไปประสานและชี้แจงกับสมาชิกของกลุ่มให้เข้าใจ ซึ่งเป็นมาตรการที่จะผลักดันให้เกิดเสถียรภาพของราคานี้ยางสดในแต่ละพื้นที่

□ หาทางใช้อย่างแปรรูป

นายธีรช กล่าวว่า ส่วนมาตรการขั้นกลางทาง ทำโดยผ่านกลไกของตลาดกลางของ กยท. จำนวน 6 แห่ง ใช้การประกาศราคากลางเป็นราคาที่มาจากการเฉลี่ยราคาจากตลาดหลัก ๆ ซึ่งจะทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายทราบราคาก่อนซื้อขายส่ง ผลต่อการตกลงซื้อขายในตลาดเอกชนอื่น ๆ สำหรับมาตรการเพิ่มการใช้ยางในประเทศ ทาง กยท. ลงนามความร่วมมือกับกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพาราหลาย ๆ ชนิด เช่นการนำยางพาราไปแปรรูปเป็นหลักเขตกิโลเมตร ซึ่งในแต่ละปีมีความต้องการใช้มากกว่า 150,000 ตัน ประมาณการใช้ยังไม่ต่ำกว่า 3,000,000 กิโลกรัม ต่อครั้ง ส่วนผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จะมีการนำงานวิจัยไปใช้และพัฒนาเพิ่มเติมอีกในอนาคต.

การเมือง-ศึกจัด ร้องให้ปลดล็อก จัดประชุมพรรคได้ ไม่กระทบต่อมั่นคง

การเมืองกลับมาศึกอีกครั้ง
ปชป.-พท.ประสานเสียงเรียกร้อง
รัฐบาล และ คสช. ★ มีต่อหน้า 8

การเมือง ☆ **ต่อจากหน้า 1**
ปลดล็อกพรรคการเมือง “วิรัตน์” ให้ผู้มีอำนาจ จังหวะดีๆ “นิพิฏฐ์” เชื้อแก่ปลดปล่อยบางเรื่อง “หมวกเจียบ” ขอบ้างขันกันแฟร์ๆ “เรื่องไกร” แซะ “บักปอก” สิมง่ายทั้งที่ตัวเองเครื่องจับความเร็วแพง แดมยังเกินจำเป็น “นิพิฏฐ์” กระทุ้งจิตสำนึก คสช.ตั้ง ลูก-หลานชั่วเย็บ เหน็บยุคล “ปฏิรูปแม่ปูสอนลูกปู” “ถาวร” สุดอันจี้ “บักตู” เร่งแก้รกายางดิ่งเหว สวด กยท.ไว้ฝีมือ

บรรยากาศการเมืองเริ่มกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง หลังงานพระราชพิธีสำคัญผ่านพ้นไป ทั้ง พรรคประชาธิปัตย์และเพื่อไทยออกมาร้องขอให้ รัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เร่งพิจารณาปลดล็อกให้พรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ เพื่อรองรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น “พรเพชร” ไม่กังวลไร้ผู้สมัคร กกต.

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในฐานะ กรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกรณีที่ยังไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็น กกต. ตั้งแต่เปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 19 ต.ค. ว่า ไม่มีอะไรต้องกังวล เพิ่งเปิดรับสมัครมาเพียงครึ่งทางเท่านั้น จะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 10 พ.ย. เชื่อว่า บุคคลที่จะมาสมัครต้องใช้เวลาเตรียมตัว และรอพิจารณาผู้ที่จะสมัครเข้ารับการสรรหาว่าสู้ไหวหรือไม่ ส่วนกรณีที่มีผู้สมัครอาจไม่ครบจำนวนตามที่ประกาศนั้น ไม่ขอสมมติอะไรทั้งสิ้น ส่วนบทบาทนิติตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการกรรมการการเลือกตั้ง ให้สิทธิกรรมการสรรหาหาตาม หรือเลือกบุคคล

ที่มีคุณสมบัติเข้ามาเป็น กกต. โดยไม่ต้องยื่นใบสมัคร ได้นั้น ยังไม่มีการหยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้นมาหารือในที่ประชุมกรรมการสรรหาฯ หากจะดำเนินการอย่างใดต้องเป็นมติร่วมกันของที่ประชุม

“แหง” ชัดคนเขียนมีเจตนาแฝง
ด้าน นพ.แหง โตจิราการ อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทยและแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) กล่าวถึงกรณีนายสุรัชย์ เลียงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. ระบุว่าอาจต้องขยายเวลาการเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็น กกต.ออกไป ว่า เหตุที่ไม่มีผู้มาสมัครเป็น กกต. เพราะกติกาคุณสมบัติของผู้เป็น กกต.ยากเกินไป เช่นเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการไม่น้อยกว่าห้าปี เคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีกฎหมายรับรองการประกอบวิชาชีพเป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบปีนับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อ ถือเป็นความตั้งใจของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และ สนช. ที่ต้องการทำให้มันยากขึ้น ทั้งที่หน้าที่ กกต. คือการจัดการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์เที่ยงธรรม ควรเอาหน้าที่ตรงนี้ มากำหนดคุณสมบัติ ไม่ใช่เขียนให้ยากเข้าไว้ ไม่เข้าใจว่าคนร่างกฎหมาย มีเจตนาแฝง หรือมีวาระซ่อนเร้นหรือไม่ จะด้วยจงใจหรือไม่ก็ตาม แต่การสรรหา กกต.ที่มีปัญหาจะกระทบโรดแมปแน่นอน และ คสช.ไม่ต้องรับผิดชอบ เพราะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับ คสช.

ปชป.ชี้ถึงเวลาปลดล็อกการเมือง
ขณะที่นายวิรัตน์ กัลยาศิริ หัวหน้าทีมกฎหมาย พรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงการเรียกร้องให้ปลดล็อกพรรคการเมืองทำกิจกรรมได้ ว่าจากที่พสกนิกรชาวไทย เกือบ 20 ล้านคน พร้อมใจกันไปถวายดอกไม้จันทร์

ทั่วประเทศ แสดงให้เห็นว่าประชาชนชาวไทยจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันกษัตริย์ ที่ทรงสอนให้ทุกคนรักกัน ให้ทุกคนทำหน้าที่ด้วยความสุจริตซื่อตรง ซึ่งหมายความว่าทั้งรัฐบาล สนช. รวมถึงพรรคการเมืองและนักการเมือง ทุกคน ทุกฝ่าย มีหน้าที่ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อให้ประเทศเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ที่สมบูรณ์อย่างถูกต้องและมั่นคง นักการเมืองต้องนึกถึงความสามัคคี โปร่งคอง ต้องไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดคิดร้ายหรือคิดไม่สู้กับประเทศชาติ และรัฐธรรมนูญ ส่วนผู้มีอำนาจต้องพิจารณาจุดจังหวะ เวลาที่เหมาะสมเพื่อให้พรรคการเมืองได้ทำกิจกรรม ได้เท่าที่ไม่กระทบต่อความมั่นคงและไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง

พท.เร่งปลดล็อกจะได้เตรียมตัว
ร.ท.หญิงสุดศกา เลิศกุลวงศ์ อดีตรองโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่า เมื่อเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 แล้ว คสช.ควรเร่งปลดล็อกพรรคการเมืองโดยเร็วที่สุด ไม่อย่างนั้นอาจส่งผลให้พรรคการเมืองเก่า โดยเฉพาะพรรคเล็ก ไม่สามารถส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ทันตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนด เช่น การระดมทุน การสำรวจสมาชิกพรรค และจัดตั้งสาขาพรรคให้ครบตามจำนวนที่กำหนด โดยไม่สามารถอ้างเรื่องการติดล็อกทางการเมืองได้ การดำเนินการต่างๆต้องทำโดยผ่านที่ประชุมพรรค เมื่อ คสช.ยังไม่ปลดล็อก การเรียกประชุมสมาชิกพรรคจะเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าดำเนินการไม่ทันก็ไม่มีสิทธิส่งผู้สมัคร อาจต้องยุบพรรคหรือตั้งพรรคใหม่ และไม่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาพรรคการเมืองอีก ดังนั้น คสช.ควรเร่งพิจารณาเรื่องปลดล็อก เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม

กันในการแข่งขัน

“เรื่องไกร” แซ่ “บักปอก” ลืมง่าย

อีกเรื่องนายเรื่องไกรลึกลับจวบจนระดมชกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดซื้อเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพาว่า จากการตรวจสอบรายละเอียด เรื่องดังกล่าวต้องย้อนไปตั้งแต่ปี 2558 ที่ ปภ.มีหนังสือขอจัดซื้อเครื่องตรวจ

☆ มีต่อหน้า 9

การเมือง

☆ ต่อจากหน้า 8

จับความเร็วแบบติดตั้ง เครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา และเครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ โดยที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รว.มหาดไทย ซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการความปลอดภัยทางถนน มีหนังสือออกมาโดยแนบผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาและมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน วุฒิสภา ยืนยันว่า เครื่องตรวจจับความเร็วที่เสนอซื้อตอนนั้นในราคา 900,000 บาท แพงเกินไป และ พล.อ.อนุพงษ์ยังมีความเห็นเพิ่มเติมว่า เครื่องตรวจจับความเร็วที่ตำรวจต้องการราคาอยู่ที่ 30,000 บาท ไม่ต้องตรวจจับได้ถึง 320 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จึงมีการอนุมัติเพียงเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ แต่พอปลายปีงบประมาณ 2560 กลับมีการขอจัดซื้ออีกแม้จะลดราคาลงมาเหลือ 600,000 กว่าบาท ก็ยังถือว่าแพงและเกินความจำเป็นที่ผู้ใช้งานต้องการ พล.อ.อนุพงษ์ลืมนึกถึงตัวเองไปแล้วหรือ วันนี้เมื่อยังไม่ได้จัดซื้อ ก็อยากให้กลับไปพิจารณาทบทวน นำเงินงบประมาณไปใช้อย่างอื่นที่คุ้มค่าดีกว่า

“นิพิฏฐ์” กระทั่งจัดสำนึก คสช.

ส่วนกรณีทีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานใน คสช.เพิ่มเติม นั้น นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า เรื่องแบบนี้อยู่ที่จิตสำนึกของแต่ละคน ต้องคิดว่าเป็นการแต่งตั้งเพื่อประโยชน์ของวสคคณาญาติ หรือแต่งตั้งเพื่อประโยชน์ทางราชการแบบนี้มีลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ขณะนี้เขาห้ามผลประโยชน์ทับซ้อน ถ้าเลือกคนอื่นได้โดยมีความสามารถเท่ากัน ก็ควรเลือก หรือ ให้โอกาสคนอื่นมาทำหน้าที่ก่อน อย่างที่บอกมันแล้วแต่สำนึก ความรับผิดชอบ เพราะในสมัยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง มีคนเอาลูกเอาหลานเข้ามาเหมือนกัน แต่ถูกตรวจสอบจนระยะหลังไม่มีใครกล้าแต่งตั้งจวบจนว่านเครือตัวเอง แต่ในระบบที่มาจากการยึดอำนาจ

ไม่มีมีการตรวจสอบ เขาไม่กลัว ก็ตั้งไป

เหน็บยุคนิปปิฎฐ์แม่ปูสอนลูกปู

นายนิพิฏฐ์กล่าวอีกว่า “ไม่รู้จะพูดอย่างไร ตามว่าควรหรือไม่ควรดีกว่า ที่จริงไม่ควรเพราะคุณนี้เป็นยุคนิปปิฎฐ์คือเวลาหายใจเข้าเราก็อกนิปปิฎฐ์หายใจออกยาวเราก็พูดเรื่องนิปปิฎฐ์ แต่แบบนี้เราหายใจเข้าลึกๆเราแต่งตั้งลูก หายใจออกยาวๆเราแต่งตั้งหลาน จึงไม่น่าเป็นยุคของการนิปปิฎฐ์ เคววิพากษ์วิจารณ์ว่าระบบการเมืองเมื่อก่อนไม่ตีสั่งต้องนิปปิฎฐ์ ดังนั้นผู้นำการปฏิรูปต้องทำตนเป็นตัวอย่างเดี่ยวจะกลายเป็นแม่ปูสอนลูกปูให้เดิน

คสช.แค่ปลดล็อกแบบแฉ่งๆ

นายนิพิฏฐ์ยังกล่าวถึงสถานการณ์การเมืองหลังจากนี้ ว่าคิดว่า คสช.คงปล่อยให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมได้ในบางเรื่องแต่คงไม่ปล่อยหมด เช่น การประชุมพรรคเพื่อแก้ไขข้อบังคับพรรค คงเปิดโอกาสให้ทำได้แต่การทำกิจกรรมทางการเมืองอื่นคิดว่าเขาคงไม่เปิดให้ 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รว. กลาโหม บอกแล้วว่ากฎหมายยังไม่ออกไม่หมดก็ยังไม่ปลดล็อกให้ ส่วนจะมีการเลือกตั้งในปลายปี 2561 จริงหรือไม่เราต้องเชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯ และหัวหน้า คสช. เป็นหลัก ไว้ก่อน เพราะ ถ้าคลาดเคลื่อนไปจากนั้นนายฯ ต้องเป็นผู้อธิบาย

แฉตั้ง “ลูกสาวมีชัย” นั่งรองเลขาฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อประชาชน (ไอลอร์) ได้เผยแพร่เนื้อหาคลัง คสช. แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานใน คสช. เมื่อวันที่ 25 ต.ค.ที่ผ่านมา ว่า ตามคำสั่งฉบับนี้มีการแต่งตั้งรองเลขาธิการที่ปรึกษา โฆษก ฯลฯ ประจำตัวของผู้ดำรงตำแหน่งใน คสช. จำนวน 34 คน โดยเป็นทหาร และตำรวจ 31 คน เป็นผู้หญิงอยู่เพียง 3 คน สำหรับรายชื่อบุคคลที่น่าสนใจ เช่น พล.อ. วลิต โรจนภักดี ปัจจุบันเป็นสมาชิก สนช. ถูกตั้งเป็นรองเลขาธิการฯ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา นางมยุระ ช่วงโชติ บุตรสาวนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. ถูกตั้งเป็นรองเลขาธิการของมีชัย และตั้ง พ.อ. วินัย สุวาริ โฆษกกองทัพบก เป็นโฆษก คสช. โดยตามประกาศ คสช. ที่ 93/2557 กำหนดให้ตำแหน่งเหล่านี้มีเงินเดือนประจำ โดยเทียบเคียงกับอัตราเงินเดือนของข้าราชการการเมือง เช่น ตำแหน่งรองเลขาธิการประจำผู้ดำรงตำแหน่งใน คสช. เทียบเท่ารองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง รับเงินเดือน 47,500 บาท ตำแหน่งที่ปรึกษาประจำตัวผู้ดำรงตำแหน่งใน คสช. เทียบเท่า

ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี รับเงินเดือน 40,000 บาท ตำแหน่งโฆษกประจำ คสช. เทียบเท่าโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รับเงินเดือน 40,000 บาท ตำแหน่งประจำ คสช. เทียบเท่าตำแหน่งประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รับเงินเดือน 21,500 บาท

“ถาวร” สุดอึ้ง “บักตู” เร่งแก้ยางตก

วันเดียวกัน นายถาวร เสนเนียม อดีตร.ส.สขล. พรรคประชาธิปัตย์ และแกนนำ กปปส. โพสต์เฟซบุ๊กถึงปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ว่า เสรีจากงานเสรีฯ โสภณเสียใจ เรามาหาสาเหตุความเดือดร้อนของชาวสวนยางพาราและหาวิธีการแก้ไขให้พี่น้องเกษตรกร จากสภาพปัญหาช่วง 3 เดือนแรกของปี 2560 ราคายางปรับตัวสูงขึ้นจนน่าพอใจระดับหนึ่ง แต่หลังจากนั้น ไม่ได้รักษาระดับราคาไว้เลย ปัจจุบันราคาถือว่าต่ำมาก ขายยางแผ่นดิบได้ที่ 40 บาท/กก. เท่านั้น ขณะที่ต้นทุนอยู่ที่ 60 บาท/กก. และกำลังถดถอยลงเรื่อยๆ จนเกษตรกรชาวสวนยางเดือดร้อนมีผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมอย่างน่าเป็นห่วง ขณะที่อุปสงค์อุปทาน ถือว่ายังปกติ ตามประมาณการของ IRSG ยังมีปริมาณการใช้ยังสูงกว่าปริมาณการผลิตด้วยซ้ำ

สวดเหล็ก กยท.สุดห่วยไร้ฝีมือ

นายถาวรกล่าวว่า สำหรับสาเหตุปัญหาหาพอประมวลได้ดังนี้ ปริมาณยางมีในสต็อกผู้ใช้สูง จึงไม่จำเป็นต้องซื้อยางเข้าสต็อกตอนนี้ ขณะที่ผู้ประกอบการขายยางล่วงหน้าไว้ในปริมาณที่มาก และราคาไม่สูงจึงต้องออกมาซื้อในราคาที่ไม่ให้สูงกว่าต้นทุนขาย ส่วนบริษัทร่วมทุนที่รัฐบาล โดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ดำเนินกิจการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ขาดประสิทธิภาพ ทำให้ยางแผ่นรมควันที่ซื้อไว้เป็นหมื่นตันบางส่วนเกิดความเสียหายทำให้ยางค้างอยู่ในตลาดกลางกินพื้นที่ตลาด จนไม่สามารถเปิดตลาดได้ ต้องปิดตลาด และถูกพ่อค้านอกตลาดกดราคา ความเอาใจใส่ของรัฐบาลไม่จริงจัง หวังพึ่งพาเพียงบริษัทร่วมทุนฯ ไม่เท่าทันแล้วเหลื่อมบริษัทร่วมทุนฯ ขณะที่รัฐบาลไม่มีมาตรการอื่นเพิ่มเติมทำให้สถานการณ์ราคายางแยลงเรื่อยๆ

ขอนายฯสั่งกำชับหน่วยงานรัฐ

นายถาวรกล่าวต่อว่า ในฐานะอยู่ใกล้ชิดเกษตรกรชาวสวนยาง รู้สึกอึดอัดกับแนวทางแก้ปัญหาของรัฐบาล จึงขอเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาแก่รัฐบาล ดังนี้ ทบทวนโครงสร้างของบริษัทร่วมทุนฯ ให้สนองตอบใจของความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางมากกว่านี้ ควรนำผลการประชุมบริษัทร่วมทุน 3 ประเทศ (ITRC) ระดับรัฐมนตรีครั้งล่าสุดเมื่อ

วันที่ 15 ก.ย.2560 มาเข้าสู่โหมดการปฏิบัติ กอง
การยาง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และ รว.เกษตรและสหกรณ์ ต้องสร้างบทบาท
ในฐานะผู้รับผิดชอบตาม พ.ร.บ.ควบคุมยาง ออกมา
ควบคุมราคาส่งออกยางของพ่อค้าที่แข่งขันเสนอ
ขายต่างประเทศในราคาต่ำ แล้วมาลดราคารับซื้อ
จากเกษตรกร โครงการเพิ่มการใช้ยางพาราในประเทศ
ไม่เป็นรูปธรรม นายกษควรรลงมาขึ้นนอกหลายรอบ
ที่ผ่านมาแต่มีแต่มีมติคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานนำ
ยางพาราไปใช้ แต่มีอยู่ในกระดาษเท่านั้น หน่วยงาน
ต่างๆไม่มีความจริงใจและจริงจังที่จะนำยางพารา
ไปใช้ ถ้านายกษยังไม่ใช้สภาพบังคับลงโทษหน่วย
งานที่เพิกเฉย จะเป็นสภาพการอย่างนี้ตลอดไป จึง
ขอให้ใช้ความเด็ดขาดสั่งการไปยังหน่วยงานต่างๆ
ให้นำยางพาราไปใช้อย่างจริงจัง

ท่วมแสนล้านต้น3โปรเจกต์ แก้น้ำท่วมลุ่มเจ้าพระยา



ถนนขาด: ความแรงของน้ำที่เอ่อล้นแม่น้ำยม ส่งผลให้ถนนสายบ้านท่าโก ต.บางระกำ จ.พิษณุโลก ทนแรงน้ำไม่ไหว ทรุดตัวเป็นทางยาวกว่า 30 เมตร ชาวบ้านกว่า 100 หลังคาเรือน ต้องใช้เรือในการสัญจรเข้าออก และโรงเรียนบ้านท่าโก ระดับน้ำสูงกว่า 1 เมตร

กรุงเทพธุรกิจ ● เกษตรฯท่วมบ
แสนล้าน ต้น"3โครงการ"แก้ทุกภัย
เจ้าพระยาตอนล่าง "ฉัตรชัย"สั่งอธิบดี
กรมชลฯเร่งสรุปผลดี-ผลเสีย เล็งชง
นายกฯเคาะงบกลางเดือนพ.ย. มั่นใจ
ตอบโจทย์แก้ท่วมอยุธยา คาดไม่เกิน
1 เดือนลุ่มเจ้าพระยาเข้าสู่สภาวะปกติ

ด้านรัฐบาลยังไม่เพิ่มระบายน้ำเขื่อน
เจ้าพระยา วอนประชาชนอย่าตื่นตระหนก
ขณะที่กทท.มั่นใจรับมือสถานการณ์ได้
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เปิดเผยผลประชุมคณะทำงานแผน
บูรณาการนำหารือถึงการจัดทำแผน

เบ็ดเสร็จในการบริหารจัดการน้ำบรรเทา
อุทกภัยบริเวณเจ้าพระยาตอนล่างว่า
ที่ประชุมได้นำเสนอเรื่องการแก้ปัญหา
ด้านตะวันตก-ออกแม่น้ำเจ้าพระยาเช่น
โครงการขุดคลองผันน้ำบางบาล-บางไทร
โครงการทำคลองผันน้ำ คูชานานไปกับ
อ่านต่อหน้า 4

ต่อจากหน้า 1

กุ่มแสนล้าน

ถนนวงแหวนรอบที่สาม โดยที่ประชุมเห็นว่า ถ้ามีการทำพร้อมกันขยายแม่น้ำชัยนาท-ป่าสัก เพิ่มการรับน้ำได้จาก 600 ลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) ต่อวินาที เป็น 990 ลบ.ม.ต่อวินาที ลงมาบริเวณเขื่อนพระราม6 ต่อจากนั้น ขุดคลองใหม่ ต่อจากแม่น้ำป่าสักเพื่อจะได้ ดัดยอตนน้ำเหนือก่อนเข้าเขื่อนเจ้าพระยา โดยมาเชื่อมต่อคลองวงแหวนรอบสามได้ จ.พระนครศรีอยุธยาออกอ่าวไทยจะได้ ประโยชน์สูงสุด

ทั้งนี้คณะทำงานส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันที่ควรทำโครงการคลองบางบาล-บางไทรก่อนเพื่อแก้ปัญหาของเขตเกาะเมือง จ.พระนครศรีอยุธยา ยังใช้เป็นผันน้ำหลากได้เร็วขึ้นจากตอนบนด้วย ส่วนประเด็นที่ยังเห็นไม่ตรงกันคือจะใช้แนวคลองใหม่ป่าสัก-อ่าวไทยหรือเชื่อมถนนวงแหวน

อย่างไรก็ตามตนสั่งการให้อธิบดีกรมชลประทานไป ดำเนินการเร่งสรุปผลเสียก่อนนำเสนอคณะกรรมการนโยบายทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(กนช.) กลางเดือน พ.ย.นี้ เพื่อให้ นายกฯตัดสินใจอีกครั้งอันไหนต้องทำ จำเป็นเร่งด่วนมีความสำคัญก็ขยับมาทำก่อน **เตรียมทุ่มบดิน"3โครงการ"**

ด้านนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่าแผนขยายคลองชัยนาท-ป่าสัก วงเงินกว่า 3.6 หมื่นล้านบาท มีโครงการต่อเนื่องอยู่แล้วที่จะต้องขยายคลองให้มีศักยภาพผันน้ำได้เต็มที่ความยาว 140 กม. ทำความจุเพิ่ม 990 ลบ.ม./วินาที ดัดยอตนน้ำก่อนเข้าเขื่อนเจ้าพระยา

ส่วนแนวคลองใหม่ขุดออกอ่าวไทย ขณะนี้มี 2 แนวทาง จากป่าสัก-อ่าวไทย วงเงินกว่า 8.6 หมื่นล้านบาท หรือปรับขยายคลองระพีพัฒน์ ซึ่งรอการศึกษาจากใ้แก่ในโครงการขุดคลองคูขานถนนวงแหวนรอบสาม ยาว 100 กว่ากม. จะปรับนำมาเข้าแนวเดียวกัน เพื่อเกิดความคุ้มค่าประสิทธิผลการระบายน้ำ สำหรับโครงการผันน้ำบางบาล-บางไทร วงเงิน 17,600 ล้านบาท แก้ปัญหาการไหลของน้ำได้คล่องตัว ผลได้รับชัดเจนบริเวณ จ.พระนครศรีอยุธยา ช่วยทำให้น้ำตอนบน

ไหลลงสู่อ.บางไทร เร็วขึ้น ตอบโจทย์โดยตรง แก้ปัญหาน้ำท่วมจ.พระนครศรีอยุธยาได้ **ได้ปล่อยน้ำทุ่มแก้มลิงลือตใหญ่**

นายสมเกียรติ ยังกล่าวถึงการปล่อยน้ำทุ่มแก้มลิงว่า ที่ผ่านมามุ่งรับน้ำแต่ละแห่งทำหน้าทีในการทรวน้ำไม่ให้ไหลหลากลงสู่พื้นที่ตอนล่างได้เกินกว่าแผนที่วางไว้ โดยทุ่มบางระกำในจ.พิษณุโลกช่วยรับน้ำไว้จากแผนเดิม 400 ล้านลบ.ม.) เป็น 550 ล้านลบ.ม. และทุ่มรับน้ำ 2 ผังแม่น้ำเจ้าพระยาทั้ง 12 ทุ่มก็เช่นเดียวกัน ทั้งนี้เป็นเพราะปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักในพื้นที่ ร่วมกับปริมาณน้ำเหนือที่ไหลลงมา ประกอบกับมีภาวะน้ำทะเลหนุน เป็นผลทำให้มีน้ำไหลเข้าทุ่มเพิ่มขึ้น

กรมชลประทานได้ประสานกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบแล้ว ทั้งนี้การดึงน้ำออกจากทุ่มแก้มลิงจะทยอยล้าเสี่ยงออกตามรอบเวรและความเหมาะสมขอยืนยันว่าจะไม่มีการปล่อยน้ำรวดเร็วตามที่เห็นข่าวในโลกโซเชียลอย่างแน่นอน

คาดไม่เกิน30วันเข้าสู่ภาวะปกติ

ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มน้ำเจ้าพระยานั้น นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ขณะนี้ปริมาณน้ำเหนือ วัดที่ จ.นครสวรรค์มีอัตราไหลผ่าน 2,919 ลบ.ม.ต่อวินาที ลดลงมาจาก 3,059 ลบ.ม.ต่อวินาที ส่งผลให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนลดลงโดยยังคงการระบายผ่านท้ายเขื่อนไม่เกิน 2.7 พันลบ.ม.ต่อวินาทีจนถึงวันที่ 30 ต.ค. เพื่อเร่งระบายน้ำเหนือให้เร็วที่สุด หลังจากนั้นจะปรับการระบายลงมาตามสัดส่วนซึ่งในภาพรวมประมาณสิ้นเดือนพ.ย. สถานการณ์น้ำกลับสู่ภาวะปกติ

ส่วนกรณีชาวบ้าน อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ไม่พอใจกรมชลฯ ระบายน้ำจากแก้มลิงทุ่มเจ้าเจ็ด ไปทุ่มพื้นที่ อ.ลาดบัวหลวงว่าเป็นแผนการล้าเสี่ยงโยนน้ำหลากจากทุ่มต่างๆ ผ่านไปทุ่มพระยาบรรลือเพื่อสูบลงแม่น้ำท่าจีนออกทะเล ซึ่งต้องไปเส้นทางนี้เพื่อไม่ให้ล้นท่วมเส้นทางสัญจรสายหลัก ซึ่งกรมได้ทำความเข้าใจมาตลอด ล่วงหน้า 3-4 เดือน

รวมทั้งมีการทำประชาคม กำหนดเวลาน้ำเข้า-ออก และทำหนังสือถึงผู้ว่าฯทุกจังหวัด ได้รับทราบมาต่อเนื่อง โดยยืนยันว่าน้ำหลาก

ในทุ่มจะกลับสู่ภาวะปกติทั้งหมดในช่วงต้นเดือน ม.ค.ปี 61

ขณะเดียวกันกรมได้วางแผนการระบายน้ำหลากเกือบ 2 พันล้านลบ.ม.ออกจาก 13 ทุ่มแก้มลิงทั้งนี้แผนการระบายน้ำลงทะเลด้านตะวันตก ผ่านโครงการพระยาบรรลือโครงการภาษีเจริญแต่ละโครงการระบายน้ำลงแม่น้ำผ่านเครื่องสูบน้ำและประตูระบายน้ำควบคุมปริมาณการระบายในแต่ละวันขึ้นกับระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน เป็นสำคัญเพื่อไม่ให้กระทบพื้นที่ตอนล่างเจ้าพระยากรุงเทพและปริมณฑล.

ยืนยันไม่เพิ่มระบายเขื่อนเจ้าพระยา

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวยืนยันว่า ขณะนี้ยังไม่มีความเห็นที่จะเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาแต่อย่างใด โดยนายกฯ เป็นห่วงเรื่องการส่งต่อข้อมูลกันในโซเชียลมีเดีย โดยย้ำว่าแม้ระดับน้ำในแม่น้ำจะเพิ่มขึ้นและเอ่อล้นเข้าท่วมในจ.ชัยนาท จ.สิงห์บุรี จ.อ่างทอง และ จ.พระนครศรีอยุธยา รวม 14 จุด และน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาได้ไหลลงมาถึง จ.ปทุมธานี จ.นนทบุรีและ กทม.แล้ว แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อให้เกิดน้ำท่วมใหญ่อย่างที่เห็นข่าว

เช่นเดียวกับคลองรังสิตที่น้ำจะต้องรับน้ำจากแม่น้ำป่าสัก แต่ตั้งอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมน้ำผ่านอาคารบังคับน้ำและสถานีสูบน้ำได้ จึงไม่ยากให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนก **กทม.มั่นใจรับมือสถานการณ์น้ำได้**

นายณรงค์ เรืองศรี รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม.กล่าวยืนยันว่า กทม.สามารถรับมือกับสถานการณ์น้ำทั้งน้ำเหนือ น้ำทะเลหนุน และน้ำฝนที่เกิดในปัจจุบันได้ แต่มีความกังวลบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำที่อยู่นอกคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา, คลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ จำนวน 18 ชุมชน ในพื้นที่ 10 เขต รวม 430 หลังคาเรือน โดย กทม. ได้เตรียมให้ความช่วยเหลือ อาทิ วางกระสอบทราย สร้างสะพานไม้เพื่อใช้เป็นทางเดินเข้า-ออกชุมชน และแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเป็นต้น

ขณะที่สำนักการระบายน้ำ กทม. ได้รายงานสถานการณ์ประจำวันที 28 ต.ค.ว่า ระดับน้ำแนวคันกั้นน้ำด้านตะวันออกคือ ประตูระบายน้ำแสนแสบ (มีนบุรี), ประตูระบายน้ำลาดกระบัง และ ประตูระบายน้ำ

คลองสอง (สายใต้) วัดระดับเมื่อ 07.00 น. มีปริมาณน้ำระดับปกติ ส่วนปริมาณน้ำผ่านแม่เจ้าพระยาวัดเมื่อเวลา 06.00 น. พบว่าที่จ.นครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,010 ลบ.ม. ต่อวินาที, เขื่อนเจ้าพระยา ปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,697 ลบ.ม.ต่อวินาที และ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร มีปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 2,851 ลบ.ม.ต่อวินาที.

นทพริปิดห้ามประชาชนล่อยกระทง

จากกรณีที่มีการแชร์ข้อความว่า จ.นทพริประกาศยกเลิกเทศกาลล่อยกระทงเพราะเกรงน้ำท่วมฉับพลันนั้น นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนทพริ กล่าวว่า ไม่ใช่การห้ามประชาชนชาวนทพริทั้งจังหวัดไม่ให้ล่อยกระทง แต่เป็นกรณีที่เทศบาลนครนทพริขอยกเลิกการจัดงานประเพณีล่อยกระทงและงานแข่งขันเรือยาวประเพณีประจำปี 2560 เนื่องจากสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังและอาจไม่ปลอดภัยกับประชาชนที่จะไปล่อยกระทงบริเวณดังกล่าวเพราะระดับน้ำเจ้าพระยาค่อนข้างสูง

อย่างไรก็ตามประชาชนสามารถล่อยกระทงได้ที่บริเวณศาลากลางหลังใหม่หรือล่อยกระทงได้ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ได้ตามปกติ ไม่ได้สั่งห้ามล่อยกระทงทั้งจังหวัด

อยุธยา น้ำยังท่วมสูง

ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดต่างๆ อาทิ ที่อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา พบบ้านเรือนประชาชนส่วนใหญ่ถูกน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านจนเกือบมิดหลัง โดยน้ำลึกเฉลี่ย 3 เมตร วันเดียวกัน นายอนุกุล เรือนแก้ว นายอำเภอเสนา พร้อมด้วยทหารและหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ พัฒนาสังคมฯ นำถุงยังชีพไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จำนวน 598 ชุด

โดยพื้นที่ ต.รางจระเข้ ต.ลาดงา มีน้ำท่วมหนักมาเป็นเวลานานนับเดือนประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก โดยนายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ขณะนี้ระดับน้ำยังคงสูงอยู่ ทางจังหวัดฯ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประสานกับทุกอำเภอในการสำรวจผู้เดือดร้อนและเร่งให้ความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด